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ผู้อุดมทรัพย์ก็ดี อุดมเกียรติก็ดี อุดมวิทยาการก็ดี มีพันธะใหญ่คือ ไม่ว่าตนจะทำสิ่งหนึ่งส่ิงใด 
ย่อมเป็นการชักนำให้ผู้อื่นทำตามโดยตรงหรือโดยทางอ้อม ผู้อุดมจึงต้องระมัดระวังประพฤติ
แต่สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์เท่านั้น ผู้มีปริญญาหรือบัณฑิต แปลว่า ผู้มีความรู้ ผู้รู้จักคิดจึงควร
รู้ว่าคิดอย่างไร จึงเป็นการคิดดี เพื่อที่จะได้พูดดีและทำดี

หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ
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สุนทรพจน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายเลื่อน ศราภัยวานิช

เนื่องในพิธีก่อรากอาคารหอนอนโรงเรียนผึกหัดครูส่วนกลาง
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๔๙๑

ทานอธิการบดีกรมสามัญศึกษาและทานผูมีเกียรติทั้งหลาย
 ขาพเจารูสึกปลาบปลื้มปติยินดีเปนอันมากในการที่ระหวางอายุ ๖๓ วันที่ขาพเจาเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษา

ธิการนี้ ไดมีโอกาสรวมในพิธีกอสรางอาคารสถานที่สำคัญ ๆ สำหรับการศึกษาถึง ๒ แหง คือ แหงที่หนึ่ง ที่โรงเรียนเพาะชาง 

และแหงที่สอง คือที่นี่

 การศึกษานั้นมีความสำคัญยิ่ง เหมือนกับชาวนาที่ถือกันวา เปนกระดูกสันหลังของประเทศ และการศึกษากับชาวนา

ก็ตกอยูในฐานะอาภัพเชนเดียวกัน เราทุกคนทำงานกันอยางเต็มที่ ขาพเจาเห็นวาทานทุกคนไดพยายามทำความกาวหนาใหแก

การศึกษาอยางเต็มความสามารถ แตเงินเราไมพอ ทำใหการงานของเราลาชาลง เราก็ถูกตำหนิวา ไมเห็นแกไขหรือทะนุบำรุง

การศึกษา ซึ่งนาจะทำใหทอ แตทานทุกคนก็ยังทำงานกันดวยความเต็มอกเต็มใจ และที่ทานทุกคนทำงานอยางเต็มอกเต็มใจ 

เต็มความสามารถน้ี ก็เปนเพราะทานทำกันดวยศรัทธา และรักการศึกษาจริง ๆ

 ทานทั้งหลายจะเห็นวา เราเริ่มการศึกษามาตั้ง ๕๘ ป แลวคือ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเปนพระองค

แรกที่สรางการศึกษาขึ้น และตอมาก็มีเสนาบดีอีก ๒ ทาน ท่ีทำใหการศึกษาเจริญข้ึนมา คือ ทานเจาพระยาพระเสด็จฯ กับ 

เจาพระยาธรรมศักดิ์ฯ ทานเจาพระยาพระเสด็จฯ ไดทำคุณประโยชนไวมาก และยิ่งกวานั้นทานยังไดมอบทายาทของทาน คือ

หมอมหลวงปน มาลากุล ไวใหเปนหลักชัยแกกระทรวงศึกษาฯ ตอไป คือ ทานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปจจุบันน้ีทานผูนี้

ไดเปนผูดำริคิดสรางโรงเรียนฝกหัดครูภาคกลางขึ้นใหเปนปกแผน ที่จริงโรงเรียนฝกหัดครูภาคกลางนั้นสำคัญมากแตก็ตองยาย

ไปยายมา เพราะไมมีที่ดินเปนของตนเอง เม่ือไดทำโรงเรียนในที่ดินกวางขวาง มีอากาศดี มีที่อยู ที่เรียน เปนระเบียบเรียบรอย

สุขสบายแลวเชนนี้ ก็จะทำใหนักเรียนฝกหัดครูมีจิตใจตั้งหนาศึกษาเลาเรียน และอบรมตนใหดีขึ้น เพ่ือจักไดไปทำหนาท่ีอบรม

นักเรียนใหดีตอไปในภายหนา

 ดวยเหตุนี้ ขาพเจาเห็นวา ทานเจาพระยาพระเสด็จฯ ไดใหทายาทแกการศึกษาอยางดีที่สุด และขาพเจาขอขอบคุณ

ทานปลัดกระทรวงในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ไว ณ ท่ีนี้ดวย

 ในโอกาสอันเปนมงคลนี้ ขาพเจาจักไดทำพิธีวางราก เปนปฐมฤกษตอไปเพื่อใหเปนศิริมงคลและขอใหโรงเรียนน้ีมี

ความเจริญมั่นคงถาวร เพื่อเปนเกียรติของชาติสืบไป เทอญฯ

      

        ม.ร.ว.เสริมศรี เกษมศรี  บันทึก
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อินไซด์ประสานมิตร 
ศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล

 ม.ร.ว. จุรีพรหม กมลาศน เพื่อนที่รักของขาพเจาขอให

เขียนเรื่อง อินไซดประสานมิตร ราวกับวามีใครปวดทองอยากจะไป

หองน้ำ อันที่จริง Inside Prasanmitrเปนฝร่ังมากกวาเปนของไทย

จะใหขาพเจาเขียนบทความภาษาใดก็ไมเห็นบอกมา การปฏิเสธ

เธอน้ันทำมิได ไดแตขอผลัดผอนเรื่องเวลา บทความน้ีจึงสำเร็จ

เปนรูปราง แตอาจลาชาไปบาง โครงการประสานมิตรของเรา

เริ่มดวยน้ำตา ทานผูใหญในวงการศึกษาทานหนึ่ง ทราบวาทาน

นายกรัฐมนตรีจะตั้งกระทรวงอุตสาหกรรมแตไมมีอาคารสถานที่

ก็ยกโรงเรียนฝกหัดครูประถมใหทานโดยท่ีทานมิไดรองขอ ทาน

ที่กำลังเดือดรอนเพราะกระทรวงอุตสาหกรรมไมมีอาคารสถานที่

ถึงกับตกใจแตก็ยินดีที่มีคนเอาขาวมาปอนให   ขาพเจาไดขาวนี้

จากทานหัวหนากองฝกหัดครูที่ริมบันไดหลังของกระทรวง พอบอก

ขาวใหขาพเจาทราบแลวก็รองไหโฮออกมา ราวกับเด็กอนุบาลท่ี

มีเพื่อนแยงตุกตาไป

 แตเรามิไดรับทราบขาวนี้เฉยๆ ตองหาที่โยกยายโรงเรียน

ฝกหัดครูประถมไปจากที่เดิม ไมมีที่ ไมมีเงิน จะทำอยางไร

ในที่สุดก็ไปยึดเอาอาคารใหญหลังหนึ่ง ในบริเวณหลังกระทรวง-

ศึกษาธิการ อาคารนั้นพอคุมฟาคุมฝนได ที่หนาตางมีลูกกรงเหล็ก

เพื่อกันขโมย ขาพเจาไปเยี่ยมโรงเรียนฝกหัดครูประถมทีไร

นักเรียนก็วิ่งหนีเขาหองน้ัน แอบดูขาพเจาจากหนาตางนั้น คลายกับ

วาเปนคนโทษในคุกไมมีผิด ขอนี้สะเทือนใจขาพเจามาก

 ความคิดเรื่องสรางโรงเรียนฝกหัดครูที่จะไมมีใคร
มาแยงได จึงเกิดขึ้นมา
 ระยะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อานันทมหิดล

เสด็จกลับมายังเมืองไทยช่ัวคราว ทรงเปนเด็กหนุมที่นารัก แต

พระองคไมคอยจะรูเรื่องเมืองไทยจึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ

ใหขาราชการผูใหญที่ทรงเชื่อถือเขาเฝาที่พระที่นั่งบรมพิมาน

เพื่อ “ถวายพระอักษร” ในเร่ืองที่เกี่ยวกับหนาที่การงานทีละคน

ขาพเจาเปนคนสุดทาย คือ ไดเฝาเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๘๙
 ขาพเจากราบบังคมทูลในเรื่องการศึกษาจากใจจริง 

ในที่สุดก็ขมวดเขาที่เรื่องการฝกหัดครู ซึ่งไมมีใครเห็นวาสำคัญ 

โยนไปโยนมาคลายลูกฟุตบอล ถูกเตะอยางแรงเสียดวย พระบาท-

สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเห็นดวยวาการฝกหัดครูใหดีมีหลักฐาน

นั้นสำคัญ ขอใหขาพเจาทำงานน้ี “อยาท้ิงสวนน้ี” ขาพเจากราบลง

รับพระบรมราชโองการในเรื่องท่ีสำคัญอยางยิ่ง

 อีก ๙ วันตอมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
อานันทมหิดล ก็สวรรคต
 ถาขาพเจาไมทำตามพระบรมราชโองการ ก็ไมทราบวา

จะไปกราบบังคมทูลขอตัวจากผูใด เพราะพระองคก็สวรรคตเสียแลว

คิดดูอีกแงหนึ่ง ขาพเจากลับมั่นใจจะตองสรางโรงเรียนฝกหัดครู

ที่ดีและมีความถาวรใหได มีพระบรมราชโองการของพระเจา-

แผนดินกระตุนเตือนอยูในใจ  ขาพเจาเริ่มทำงานติดตอกับ 

เจาคุณไชยยศสมบัติ ที่ดินที่ประสานมิตรนั้น ญี่ปุนใชเลี้ยงโคนม

เสร็จสงครามแลวก็จะลมเลิกงานน้ัน ทานเจาคุณเปนผูสะสางบัญชี

ยินดีที่จะขายไดขาพเจา ตารางวาละ ๓๘ บาท แตถาที่ไดถมดิน

เรียบรอยแลว ขออีก ๕ บาท

 ขาพเจาจึงเริ่มวางผังสรางโรงเรียน “ฝกหัดครูชั้นสูง

มีสมุดบันทึกเหตุการณไวอยางละเอียด ซ้ือท่ีดินเม่ือไร ราคาเทาใด

ก็บันทึกไว ใครมาเย่ียมก็จดลงไว ตลอดจนมีงานเปดอาคารทีละ

หลังก็บันทึกไวอยางละเอียด แตอนิจจา ขาพเจาไปถามหาสมุด

เลมน้ีในระยะหลัง บรรดาอาจารยท้ังหลายบอกวา “ไมเคยเห็น”

ขาพเจาสงสัยวาหาย เพราะทานรัฐมนตรีท่ีมาเปดตึก ๒ รับเอาไป

เพ่ือดูวาสมุดน้ันเปนอยางไร ทานจะตองแกคำกลาวเปดของทาน

ใหเรียบรอย แตแกไมเสร็จสักที จนกระท่ังทานส้ินชีวิตไป สมุด

สำคัญเลมนั้นก็สิ้นชีวิตไปดวย

 ขาพเจาตองกลาวถึงการกอสรางสักหนอยเปนความ

ประสงคของขาพเจาท่ีจะตองสรางตึกนอนกอนใหเปนท่ีประชุมได

เพราะเห็นวาผูที่มาอยูรวมกันจะรักใครกันและการรวมกันทำงาน

จะเกิดผลตอสวนรวม ตึก ๑ ของเราจึงเปนตึกนอน รับเจาหนาท่ี

ฝายศึกษาธิการจังหวัดใหเขาเรียนเพ่ือวิชาสมัยใหมใหและปรับปรุง

วิทยฐานะไปดวย

 ขาพเจาเชิญทานรัฐมนตรีวาการไปเปนประธานในพิธี

วางศิลาฤกษอาคารแหงแรกน้ัน

 “จะไปอยางไร เขาวาถนนเปนโคลน รถยนตติดหลม

เสมอ ๆ ไมใชหรือ”
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 “ก็มีทางเรือครับ ออกจากประตูน้ำไปตามคลองแสนแสบ 

ที่คนมักจะเรียกวาคลองบางกะป”

 ทานรัฐมนตรีจึงไดเดินทางไปทางเรือ ขอท่ีนาสังเกต

ขอหนึ่งคือ การวางศิลาฤกษของทานไมเหมือนกับคนอื่น 

ทานปนขึ้นไปตอกเข็มดวยสามเกลอรวมกับคนงานอีก ๒ คน 

“ฮุย เล ฮุย” แลวทานก็ตอกลงไป

         ระยะนั้น ขาพเจาไดรับเกียรติจากองคการศึกษา-

วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมของสหประชาชาติใหรับไปจัด 

Seminar ที่ประเทศอินเดีย พอกลับมาขาพเจาก็เสนอใหจัด

บางที่โรงเรียนฝกหัดครูชั้นสูงของเราเรียก Seminar นั้นวา

“การประชุมศึกษาอบรม” ซึ่งเยิ่นเยอและยากไปสักหนอย

ขาพเจาจึงวานใหหมอมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ คิดคำ

ใหใหม เราจึงไดศัพท “สัมมนา” มาใช แตการสัมมนาของขาพเจา

มักจะตองใชเวลาประมาณ ๑ เดือน แตสมัยหลังนี้ วันเดียว

ก็เปนสัมมนาได 

 ศิษยรุนแรก ที่อยูกินนอนดวยกันที่ตึก ๑ บัดนี้เปน

อธิบดีบาง รองอธิบดีบาง นาดีใจจริง ๆ

 ทานรัฐมนตรีถามวา “ที่ดินตรงพุมไมนั้น เราซื้อไว

แลวหรือ” ขาพเจาตองตอบวา “ยังซื้อไมไดครับ เจาของบอก

วาสุนัขของเขาไมมีที่ถาย”

 แตที่ดินประมาณ ๘๐ ไร ที่เราซื้อมาไดนั้นไมพอสำหรับ

สถาบันการศึกษาชั้นสูง จำเปนตองซื้อเพิ่มเติม โชคไมดีเลย

“เพ่ือนเราเผาเรือน” กันเสียแลว เพื่อนผูนั้นพยายามกวานซื้อที่ดิน

หนาโรงเรียนไวขายเอากำไร เราซื้อไดราคา ๓๘ บาท นี่จะมาโกง

เปน ๕๐ บาท ไมเอาละ แลวขาพเจาก็ถูกฟองไปยังรัฐมนตรีวา

 “หมอมหลวงปนเลนตลกกับการซื้อขายที่ดิน”

 ดังนี้จึงมีคำส่ังในหนาบันทึกเรื่องที่กระทรวงวา “ไมให

หมอมหลวงปนซื้อที่ดินอีก”

 ระยะน้ีเราไมสามารถจะฟนฝาอุปสรรคได จนกระทั่ง

ผูสั่งหามไมใหซื้อนั้นออกไป ราคาที่ดินถีบสูงขึ้นทุกวัน จนเรา

ตองซ้ือแปลงเล็กๆ จากคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ในอัตรา

ตารางวาละ ๕๐๐ บาท คือ ที่ที่เปนโรงเรียนประถมสาธิตปจจุบัน

เรื่องโรงเรียนสาธิตน้ี เกี่ยวกับทานนายกรัฐมนตรี ทานกลาววา

 “ผมออกจากบาน เห็นรถเขาออกที่โรงเรียนฝรั่งกันคึกคัก 

ทำไมไมทำใหโรงเรียนสาธิตของไทยเราเปนอยางนั้นบาง”

 “ทำไดครับ ถาทานจะใหเงินเพิ่มอีกเพียงเล็กนอย”

แลวก็มีรถจอดเปนแถวยาวที่หนาโรงเรียนประถมสาธิตของเรา

 โรงเรียนฝกหัดครูชั้นสูงมีหนาที่ผลิตครูใหกระทรวง-

ศึกษาธิการ ภายหลังไดเปลี่ยนเปน “วิทยาลัยวิชาการศึกษา” 
และใหไดรับปริญญาดวย ยังคงมีหนาที่ผลิตครูใหกระทรวง-

ศึกษาธิการ

 แตภายหลัง บรรดานักศึกษาไมพอใจ เพราะเห็นวาใครๆ

เขาเปนมหาวิทยาลัยกันได ก็อยากจะไดเกียรตินั้นบาง ดังนี้

จึงเกิดมี “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” โดยทิ้งหนาที่

ผลิตครูใหกระทรวงศึกษาธิการนั้นเสีย

 ผลดีเกิดขึ้นเพียงใดก็ตองรอดูตอไป

           

หมายเหตุ : ผมไดเคยอานหนังสือแปลของ “ยอนห กันเทลอ”

เปนผูสื่อขาวสงครามที่ชอบเขียนอินไซดของการรบในสงครามโลก

ครั้งที่ ๒ ท่ีลมเหลวของผูบังคับบัญชาในการรบ เปนการเจาะลึก

ลงไปวาเปนเพราะเหตุอันใดจึงไมเปนไปตามแผนการในการรบ

ผมจึงขอรองทานอาจารยใหเขียนตามความทรงจำของทานท่ี

ไดริเริ่มบุกเบิกโรงเรียนฝกหัดครูชั้นสูงของเราวา ทำไมจึงขึ้นตน

เปนทำนองเพลงวา “ขึ้นตนเปนมะลิซอน พอแตกใบออนเปน

มะลิลา” เหมือนสถาปนิกที่วาง “มาสเตอรแปลน” เพ่ือใหดู

สวยงาม แตกลับมีคนดัดแปลงเอาครัวมาไวตนลม แถมเอาสวม

ไปไวหนาบาน ทำใหบานมีกลิ่นเหม็นอบอวลไปหมด สถาปนิก

ตองถอนตัวออกไปในการสรางบานหลังนั้น ถาใหคุณหลวงสวัสดิฯ

เปนผูควบคุมการฝกหัดครูมันจะเปนไปดังปจจุบันไหมหนอ?

                       (หมอมราชวงศจุรีพรหม กมลาศน)

     

หนังสืออนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ

หมอมราชวงศจุรีพรหม กมลาศน

ณ ฌาปนสถานวัดธาตุทอง

๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๖
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ครั้งแรก ๆ ที่ท่านอาจารย์สอนที่ประสานมิตร เร่ิมสอนวิชาใด 
ทราบว่าต้องใช้เทคนิคการสอนหลายแบบและได้ผลด้วย

 นานแลวจำไมใครได  ตอนนั้นนิสิตรุนแรกท่ีเขามา

เรียนเปนผูใหญมาก อยางอาจารยทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ หรือ

อาจารยพิเชษฐ คงทน และอาจารยเกียรติ ศรีพงษ เปนตน 

พวกผูใหญพวกนี้ทำงานมาหลายปและใชชีวิตโชกโชนมาแลว

ทั้งนั้น ผมก็เขาไปสอนปรัชญาการศึกษาเปนคร้ังแรก พูดเรื่องวา

ทุกอยางน้ีมีการเปลี่ยนแปลง เปนเรื่องสมมุติทั้งนั้น เชน ขณะที่เรา

นั่งอยูนี้ เราสมมุติวาหลังคาไมทับลงมา จึงนั่งอยู ที่จริงแลว

มันอาจทับลงมาก็ได ทุกอยางไมแนมีการเปลี่ยนแปลง ผมยังไดยก

เรื่องทางพุทธศาสนาเขามาสนับสนุนวาทุกอยางไมเหมือนกันเลย

มันเปลี่ยนแปลง เชน สมมุติวาเราเขามาเรียนในหอง ๙ โมงเชา

พอ ๑๐ โมงเชาออกไปก็เปนคนละคนแลว เปลี่ยนไปแลว นิสิต

บางคน (จำช่ือไมได) เขาทักทวงวาเปล่ียนอยางไร เขาทวงวาไมจริง

หรอกท่ีบานเขาทำนา ไมรูกี่พันปมาแลว ก็ใชควายทำนาทั้งนั้น 

ไมเห็นมีอะไรเปลี่ยน อาจารยจะวาอยางไร ผมตอบวา แตมันก็

เปนควายคนละตัวนะ (เสียงหัวเราะ) และอื่น ๆ อีก สนุกสนาน

ไดอภิปรายกันมากมายในเรื่อง change น้ีตอลดจนความสำคัญ

ของมัน ผมสอนวาทุกสิ่งทุกอยางลวนเปนสิ่งสมมุติทั้งนั้น ลูกศิษย

ก็บอกวา “สิ่งสมมุตินี้ ถาเปนจริง ทานจะวาอยางไร” ผมถามวา

“เชนอยางไร” ลูกศิษยบอกวา “เมื่อเชาผมกินขาวกับหัวไชโป

มานี่เรื่องจริงนะครับ ผมกินมาจริง ๆ แลวอาจารยจะวาน่ีเปน

เรื่องสมมุติยังไง” ผมจึงบอวา “คำวา ‘ไชโป’ นั้นในสมัยกอน

อาจจะหมายถึงของกินอยางหนึ่ง แตที่เธอกินเขาไปเมื่อเชามันอาจ

ไมเหมือนไชโปแตเดิมก็เปนได” แลวก็พูดกันมาก เพื่อจะใหรูวา

ในที่สุดหลักสูตรจะตองเปลี่ยน ผมตองการจะย้ำจุดน้ีใหเปนท่ี

เขาใจ เราตองใชแบบใหม ใชอยางเดิมไมไดแลว เราตองเรียน

เปนรายวิชา ตองใชวิธีการใหม ลูกศิษยรุนนั้นบอกวา “เอาเลยครับ”

ลูกศิษยรุนแรกนี่จึงใกลชิดมากเหลือเกิน และมีความคิดท่ีอยาก

จะเปลี่ยนอะไร ๆ อยูเสมอ

 สิ่งที่พวกเราประทับใจมากตอนที่เปนนิสิตที่ประสาน-
มิตร ก็คือ เห็นทานอาจารยซึ่งขณะนั้นเปนอธิการบดีเดิน

ตรวจทุกตึก เวลาที่ทานพบใครที่แตงตัวไมสุภาพ หรือ
ทำอะไรผิดระเบียบจะตองหยุดทันทีแสดงวาทานอาจารย
เปนคนเอาใจใสมาก รูสึกพวกเราประทับใจในการทำงาน
ลักษณะน้ี ทานอาจารยมีความคิดอยางไรจึงไดเนนเร่ืองน้ีมาก
 ผมก็ตอนนั้นไดไปเห็นสิ่งที่ดีงามในประเทศอเมริกา

อังกฤษ ฝรั่งเศส มากพอสมควร ตอนนั้นโลกยังดีอยูมาก โลก

ยังสวยงาม อยางผมไปเขาหองเรียนก็ใสเสื้อนอกทุกวัน นิสิต

หญิงก็แตงตัวสวยงาม บางคนก็ใสถุงมือโปรง ๆ มาฟง Lecture

เมื่อมาถึงเมืองไทยก็เศราใจ ตอนนั้นเปนระยะหลังสงคราม เศรษฐกิจ

ก็ไมดีตอนเรียนอยูจุฬาฯ ก็ยังใสเสื้อนอกทุกวัน จนกระทั่งเขาให

แตงตัวยุวชนนายทหารทุกวัน ก็ตองแตงตัวทหารแตเคยชินกับ

สิ่งดีสิ่งงามมาตลอด เมื่อมาเห็นนิสิตรุนนองซึ่งไมรูเรื่องอะไรเลย

ก็สงสารมาก แรก ๆ มาอยูประสานมิตรผมเจอทานคุณหลวงสวัสดิ์

ซึ่งเปนผูอำนวยการอยูกอน ผมไดเรียนทานวาเราอาจจัด Lounge

ใหสวยงาม ใหนิสิตเขามานั่งคุยกันอยางเมืองนอกจะดีไหม ทาน

บอกวาไมไดหรอกไมเหมือนกัน แลวผมก็ดูเรื่องการแตงกาย 

เห็นนิสิตมวนแขนเส้ือมาคลายกับจะไปขุดถานหินที่เมืองนอก

ผมก็บอกวาไมเอา เอาใหสวย ๆ ถาอยากจะแขนสั้นก็ไปซื้อเสื้อ

แขนสั้น ถาอยากจะแขนยาวก็โปรดใสเสื้อแขนยาวใหสวยงาม

ผูกเนคไทไดก็ดีเราก็สงเสริมเร่ือย เร่ืองสูบบุหรี่ก็ไมไดสูบทั่วๆ

ใหไปสูบในหองพิเศษ หรือไมสูบเสียไดก็ดี น่ีตัวผมเองให Project

ตัวเองออกไปโดยไมรูตัวเพราะผมไมสูบ มีเร่ืองขำ ๆ อยู เมื่อไปอยู

ประสานมิตรไดปเดียว ทางราชการสงศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการ

เขตมารับการอบรม ผมเปนผูอบรมเอง แลวไปเชิญ ดร.กอ สวัสดิ์-

พาณิชย ซึ่งกลับมาหลังผมหนอย มาสอนพิเศษดวย ดร.กอ ยอม

ไมรูระเบียบของวิทยาลัยของเรา เพราะเปนอาจารยภายนอก พอ

สอนไดหนึ่งชั่วโมง ดร.กอ ก็บอกพักครึ่งเวลา สูบบุหรี่ได พวกท่ี

มาอบรมบอกไมได สูบไมได (เสียงหัวเราะ) ในเร่ืองนี้ผมเปนหวง

ที่สุดจนตั้งคติไวใหพวกเราวา หนึ่ง ตองเปนประดุจนักปราชญ

คนหนึ่ง คือในเรื่อง Intellectual Knowledge น้ัน เราจะตองยอด 

พากเพียรกิจ
สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี
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สอง ในทางจริยธรรมนั้นเราตองเปนประดุลผูทรงศีล ผมใหไว

ตั้งแตตนจนตกทอดถึงหลาย ๆ รุนตอมา

 เกี่ยวกับเรื่องที่ตองการใหนิสิตมีความรูประดุจ
นักปราชญมีความประพฤติประดุจผูทรงศีลนั้น ไมทราบวา
ในทางปฏิบัติจริงๆ ในชวงนั้นมีปญหาอะไรบาง ทานอาจารย
เจอปญหาหรืออุปสรรคบางหรือไมในแงความรวมมือของ
อาจารยและนิสิตสมัยนั้น
 รูสึกไมมีปญหาอะไรมากนัก พอผมอธิบายอะไรใหฟง

เขาก็เอา เพราะเขารูวาเรารักเขามาก หวงเขามากจริงๆ เราตอง

การใหเขาสวยงาม  ใหเขาเปนผูดีแลวภรรยาผมก็ชวยอบรม

บางทีเชิญไปเลี้ยงที่บาน เลี้ยงน้ำชา อบรมมรรยาทหลายอยาง

จนเขารูวาเรามีน้ำใจดีตอเขาแนๆ และเปนกันเอง ขณะอยูในเขต

วิทยาลัยแลวรูสึกวาไมมีอะไร แตเมื่ออกไปแลวอาจไมเครงก็ได

ผมไมทราบ ตอนหลังผมไปอยูกระทรวงศึกษาธิการแลว ผมไดไป

ตรวจราชการตางจังหวัด ไปเจอพวกลูกศิษยซึ่งเขาเปนครูแลว

สวมเสื้อมวนแขนอยู พอเห็นผมเขารีบเอาลงทันที ติดนิสัยนั่นเอง

คือเจอผมเปนตองไมมวนแขนเสื้อ แตเนื่องจากรูน้ำใจกัน ดังนั้น

ปญหาจึงไมคอยมี เขารูวาเรารักเขาแน ๆ เปนหวงกลัววาบัณฑิต

ของเราจะสูบัณฑิตมหาวิทยาลัยอื่นไมได อันนี้แหละที่ผมกลัว

ที่สุด เพราะฉะนั้นจึงไดมุเต็มท่ี จนกระท่ังปหนึ่ง มีทุนขอ ก.พ.

ใหสามทุน เพื่อไปเรียนวิชาการศึกษาในประเทศอเมริกา มีการ

ประกาศสอบโดยทั่วไป ปรากฏวานิสิตประสานมิตรสอบไดทั้ง

สามทุน ผมก็สบายใจ เพราะไมแพที่อื่นแลว ผมพาไปเลี้ยงทั้ง

สามคนมี วินัย เกษมเศรษฐ อุดม วโรตมสิกขดิตถ และ จรัล 

ปทมดิลก สามคนนี้ไดทุน ผมและภรรยาไดพาไปเลี้ยงที่เอราวัณ

ซึ่งตอนนั้นเปนโฮเต็ลที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ

 ในแงที่วาครูก็คือแบบพิมพ ศิษยจะเลียนแบบครู
ที่ตนชื่นชมหรือศรัทธา ทานอาจารยคิดวามีลูกศิษยคนใดที่
พอจะเดินตามแนวของทานอาจารยไดบาง
 รูสึกจะมีหลายคน แตผมไมทราบ มีคนเขามาบอกนะวา

เห็นลูกศิษยผม แหม! การพูดจาทาทางรูสึกเขาจะเลียนแบบ

ผมทั้งนั้น ผมก็ไมรูตัว ทุกอยางที่พูดทุกอยางท่ีกลาวก็ดวย

ความจริงใจทั้งสิ้น เชน พอเขาจะออกจากวิทยาลัย จบการศึกษา

ผมก็บอกวาไปอยูตางจังหวัดนาน ๆ เขาอาจจะเห็นควายสวย

ก็ไดนะ ผมก็สั่งวา ดังนั้นเวลาจะแตงงานละก็ ดูใหดี ๆ อยาไป

เอายายบาอะไรมาทูนหัวเอาไว อันนี้ผมสั่งเสมอ จำไดนอกจากนี้แลว

ผมรูวาออกจากวิทยาลัยไปใหม ๆ กวาจะบรรจุยอมกินเวลานาน

บางทีเขาทำงานแลวหลายเดือนเต็มทีกวาจะไดรับเงินเดือน

ผมก็สั่งไวทุก ๆ รุน ถารุนนองไป ไมมีตังคก็ใหขอยืมดวย เขาก็

จำได ผมจะพูดทุกครั้งที่ปจฉิมนิเทศ

 ขออนุญาตถามสักสองประเด็น หนึ่ง ความคิดที่
จะบัญญัติคำศัพทการศึกษามาสอนนักเรียนไทย สองท่ีได
รับเกียรติเปนผูแทนรัฐบาลไทยไปสัมมนาของยูเนสโก
(UNESCO)  ซึ่งจัดที่เมือง  Garden City  รัฐนิวยอรค 
มีรายละเอียดอะไรบาง
 ตอนน้ันพอไดปริญญาโทใหม ๆ ในป ๑๙๔๘ ปรากฏวา

ประเทศไทยยังมิไดเปนสมาชิกของยูเนสโกแตกำลังสมัครเปน

ทีนี้เขามีการสัมมนาท่ีรัฐนิวยอรคเร่ือง International Under-

standing ฯพณฯ อาจารย ม.ล.ปน มาลากุล ตอนนั้นทานเปน

ปลัดกระทรวงก็โทรเลขสั่งใหผมเปนผูแทนประเทศไทยไปประชุม

ในฐานะผูสังเกตการณ คืออาจอภิปรายไดแตโหวตไมได ผมก็ไป

อาจารย Advisor ก็บอกวาไปซิ ไปทำใหดีมี Paper อะไรกลับมา

จะไดใหเกรดดวย ให ๒ Credits หรืออยางไรผมจำไมได ก็รูสึก

โอ! เราไดเปนผูแทนประเทศแลวนะ (ตอนนั้นอายุ ๓๒ ป)

เราเคยฝนไวตั้งแตเด็ก ๆ อยูที่ภูเก็ตวาเมื่อไรหนอ จะพูดภาษา

อังกฤษได ไปยืนพูดทามกลางประเทศตาง ๆ ในฐานะผูแทน

ประเทศไทย ฝนไวตอนเด็ก ๆ แตก็แปลกที่ไดเปนความจริง 

ตอมาเมื่อรับราชการภายหลังกลับจากอเมริกาแลวก็ไดไประชุม

มากจนชักจะเกินกำลัง น้ีขอหน่ึงนะ ขอสองเก่ียวกับคำศัพทนี่ 

ตอนท่ีผมกำลังเรียนปริญญาเอกอยูที่ Ohio State University

ระหวางภาคฤดูตอนปสุดทาย ผมไดไปอานในหองสมุดของ

มหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่กรุงนิวยอรค อาจารยเขาใหไป ที่นั่นมี

หนังสือสำคัญ ๆ ซึ่งที่ Ohio ไมมี ตอนนั้นผมรูภาษาฝรั่งเศสงูๆ

ปลา ๆ สามารถอานตำราวิชาการศึกษาเปนภาษาฝร่ังเศสงายๆ

ไดบาง แตเด๋ียวนี้ลืมหมดเลยเพราะไมไดใช ที่นั่นมีคนไทย

อยูหลายคน มีพวกรุนเดียวกันก็คือ คุณละมายมาศ ศรทัตต

อาจารยเกหลง ประภาวสิทธิ์ แลวใครตอใครอีก เม่ือเจอกันก็ได

คุยกัน เอ! เรากลับประเทศไทยแลว เราจะไปสอนลูกศิษยของ

เราอยางไรนี่ วิชาการศึกษาอยางใหมไมเคยสอนมากอนในประเทศ

แลวมีคำศัพทมากมาย เชน Integration, Experience, Interac-

tion, ฯลฯ มากมาย เราอยากจะสอนใหแกลูกศิษยของเรา

เราจะพูดยังไงกับเขา พูดฝรั่งรึ! เขาก็คงบอกเอ!  อายนี่ ฝรั่งจา

คงจะแย โดยเฉพาะอยางยิ่งคำวา ‘Experience’ ซึ่งเปนรากฐาน

ของวิชาการศึกษาสมัยใหมที่เราเรียนกันอยูนี้ เพราะฉะน้ันก็คิด

กันวาจะตองบัญญัติศัพท ตอนน้ันเราไมรูหรอกวา ประเทศไทย

จะคิดกันอยางไร แตเราคิดกันเองวากอนอื่นจะตองบัญญัติคำวา

Experience ตอมาภายหลังเมื่อกลับมาก็มีโอกาสไดบัญญัติจริง ๆ

รูสึกวานิสิตรุนแรกนี่ยังไมมีคำบัญญัติสอนกันเปนภาษาอังกฤษ

รุนสองที่ไดบัญญัติกันแลว จึงไดใชคำ “ประสบการณ” แทน

คำวา  Experience  กอน ๆ นั้นมีแตคำวา “ความชำนาญ”



102

“ความชำนิชำนาญ” ซึ่งมันไมเกี่ยวกับ Experience เลย ไมได

ชำนิชำนาญอะไร เราคิดกันไวหลายคำวาจะตองกลับมาบัญญัติ

 นอกจากไปเรียนแลว เคยไปตางประเทศ
เปนระยะเวลานาน ๆ อีกบางหรือไม
 ผมไปอยู East-West Center, Hawaii เปนเวลา

๕ เดือน ไปอยูที่นั่น สบายเหลือเกิน ขณะนั้นเปนอธิการบดีของ

วิทยาลัยวิชาการศึกษาอยู ตอนอยู East-West Center ก็ไดสัมมนา

กับคนที่เขาเชิญมาจากประเทศอ่ืน ๆ ผูที่เขาเชิญมานั้นเปน

ผูใหญโดยมาก ไดเจอกับอดีตนักการเมืองใหญของอินโดนีเซีย

คนหนึ่ง คนท่ีถูกหาวาเปนกบฏโดนเขาตะรางแลวในที่สุดก็ออกมา

ไมใชกบฏสักหนอย ทางอเมริกาเขาเชิญไปอยูที่ East-West 

Center นอกจากนี้แลวก็ไดเจอคนสำคัญของประเทศอ่ืนๆ อีก

เชน กรีซ ญ่ีปุน ฯลฯ การสัมมนาคร้ังนี้เกี่ยวกับเรื่องที่แตละคน

กำลัง Work ของตนอยู ผมกำลัง Work เรื่อง Philosophy

ผมก็ไปพูดและเชิญใหเขาถามไดตอบไดก็ตอบ ตอบไมไดก็ตอง

ไปคนตอไปในระหวางนั้นมหาวิทยาลัย Utah State เมืองโลกัน

(Logan) เขาเชิญใหไป Iectures รวม ๓ Iectures ผมก็ไปเลย

ไดไปรูจักเมือง  Logan  แหม สวยนะเปนเมืองของผูนับถือ

ศาสนาคริสต นิกาย Mormon ที่นั่นเขาไมดื่มสุรา ไมดื่มกาแฟ 

ไมสูบบุหรี่ ไมทั้งนั้น ผมไปถึงปรากฏวามีคุณสมบัติเหมือนเขา

อยูแลว ทำใหเขาคิดวาอายหมอน่ีคงเปลี่ยนเปน Mormon ไดงาย

จึงเอาอะไร ๆ มาใหเยอะแยะ เชน เอา Bible แบบ Mormon

ของเขามาใหและยังติดตามมาถึงเมืองไทย เขาจะเอาตัวผมใหได

ตอนนั้นผมเปนอธิบดีแลว คนหนาหองเขาบอกวามีคนมาจาก

รัฐ Utah ผมก็เชิญเขาไป เขาก็คุยเรื่องศาสนา เราก็คุยไดตอนอยู

ปนังเปนเด็ก ๆ ก็ไดเรียนศาสนาคริสตดวย ผมพูดกับเขาพอรูเรื่อง

เขาคงคิดวางานของเขาคงสำเร็จแลว

 ไดทราบวาอาจารยสนั่น ปทมะทิน เคยมาหาทาน
อาจารยและไดพูดเรื่องการคิดจัดตั้งสมาคมการศึกษาแหง
ประเทศไทย
 ตอนนั้นกำลังเรียนปริญญาโท อาจารยสนั่น อยูที่

มหาวิทยาลัย Indiana ผมไปเยี่ยมเขากอนที่นั่น เพราะเคยเรียน

มาดวยกันจากโรงเรียนฝกหัดครูประถมช้ันเดียวกัน เมื่อรูวา

เพื่อนเรามาก็ไปเยี่ยม ตอมาฤดูหนาวหนึ่ง หิมะตกจัดหนาวมาก

อาจารยสนั่นก็มาจากเมือง Bloomington, Indiana มาเย่ียม

ผมที่ Columbus ตอนน้ันผมอยูที่ International House แลว

มีที่สำหรับแขกพัก ก็บอกแมบาน (ซึ่งเคยมาเย่ียมที่บานผมที่

กรุงเทพฯ น้ี ไวคอยเลาทีหลัง) แมบานเปนคนสวยมาก ผมบอก

แมบานวาวันนี้มีคนไทยเพ่ือนกันมาขอพักดวยแมบานก็อนุญาต

ไดคุยกันมากมายเกี่ยวกับการศึกษาของอเมริกาแตพอเหลียวมาดู

เมืองไทยก็ใจหาย ตอนนั้นสงครามเพิ่งเลิก ฉะนั้นยังไมไดฟนฟู

อะไรมากนัก ของประเทศเขาแตละอาชีพยอมจะมีสมาคมไมรูกี่

สมาคมคอยใหการสนับสนุนทางวิชาการของเรานี้ไมมีหรืออาจจะมี

เพียงสามัคคณาจารยแหงเดียว เราก็คิดวากลับมาถึงบานแลวน่ี

จะตองต้ังสมาคมแน ๆ ปรึกษากันไวแลวตั้งแตครั้งน้ันผมกลับ

มาถึงกอนใคร ๆ ทั้งหมดสักพักหนึ่ง และเมื่อคนอื่น ๆ กลับมา

ก็จับกลุมกันเอาเลย ครั้งแรกจะตั้งคลาย ๆ สมาคม Herbartian

Club ของอเมริกา แตทีหลังพอคุย ๆ กันแลวก็เลยตั้งสมาคม

การศึกษา ก็ตามใจ จะตั้งชื่ออะไรก็ชาง แตขอไดตั้งเพื่อเผยแพร 

Progressive Education ในประเทศไทยก็แลวกัน แลวก็สำเร็จ

จริงๆ แตกินเวลานาน ตอนแรก ๆ เราก็กลัว ไมกลาที่จะประชุม

กันในสถานศึกษา ตองไปประชุมกันตามโรงแรมคลาย ๆ อยู

เมืองนอกโดยควักสตางคเอง ตอนที่ตั้งเปนสมาคมไปจดทะเบียน

นั้นก็ตองควักสตางคเองคนละ ๕๐๐ บาท ๕๐๐ บาทตอนนั้น

มากนะครับ เงินเดือนเรา ๒๖๐ บาท เทานั้น และมีเงินเพิ่มเติมพิเศษ

เล็กๆ นอยๆ เทาน้ัน เอาควักก็ควัก ขอใหตั้งขึ้นมาใหได

นายกสมาคมคนแรกคือใคร
 ผมครับ ผมเปนนายกอยูสองป ติดกัน แตตอไปก็คน

อื่นวาไปเรื่อย ๆ

ทานอาจารยผูหญิง ก็เปนกรรมการอยูดวยใชหรือไม
 ภรรยาผมไดเปนนายทะเบียนครับ

ทานอาจารยรับราชการที่ประสานมิตรครั้งแรก ไดเริ่มงาน
ในฐานะท่ีเปนหัวหนาเลยใชหรือไม
 เปลาครับ ไปสอนอยูกอนครับ เมื่อกลับมาจาก

อเมริกาแลว ก็อยูที่กระทรวงศึกษาธิการเสีย ๓ เดือน

พอขึ้นปการศึกษาใหม จึงยายมาประสานมิตร ผมก็เริ่มสอนทันที

เริ่มสอนวิชาการศึกษาแผนใหมทันทีเลย เพราะวาแทรกเขาไปใน

หลักสูตรเดิมได นักเรียนที่ไดเร่ิมเรียนความคิดใหมทางการ

ศึกษาตอนนั้นก็ไดแกพวกรุนแรกของโรงเรียนฝกหัดครูชั้นสูง 

ถนนประสานมิตรที่เรียกกันวาพวก “แสนแสบ” น่ันแหละครับ 

มีนายเสมอ นาคพงศ, นายดุษฎี วงศศศิธร, นายชม ภูมิภาค,

นายพงษศิริ เชาวนศิริ, นายมนู วลัยเพชร ฯลฯ พวกน้ีแหละครับ

เรียนรุนแรกเลยและมีรุนนายเติม จันทะชุม นั้นเปนรุนหน่ึงของพวก

ที่เขามาเรียนที่เรียกวาปที่ ๖ เพราะประสานมิตรมี ๕ ป อยูกอน

พวกที่เขามาระดับปริญญาครั้งแรกไดแก อาจารยเติม จันทะชุม,

อาจารยทรงศักด์ิ ศรีกาฬสินธุ,  อาจารยบุญถึง แนนหนา,

อาจารยสมบูรณ พรรณาภพ, อาจารยสำรวล รัตนาจารย และ
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คนอื่น ๆ อีก เมื่อผมเรียนจบมาใหม ๆ ไปถึงก็สอนทันที เรียกวา

กำลังรอนวิชาก็วาไดนะครับ ไดเริ่มสอนของใหม เชน ปรัชญา-

การศึกษาจิตวิทยา Gestalt วิธีการสอนแบบใหมที่เรียกวาวิธีการ

แหงปญญานั่นแหละครับ

 มีอะไรท่ีทาทายบางในระยะแรก ๆ เก่ียวกับการ
วางรากฐานดานแนวคิดใหมทางการศึกษาในเมืองไทย
 ครับ ตอนนั้นก็มีปญหานะครับ สิ่งที่ทาทายลึกซึ้ง

เหลือเกินก็คือ อาชีพครูในตอนนั้นเรียกวาต่ำเหลือเกิน เพราะ

เพิ่งเลิกสงครามไดไมนาน การศึกษาในทางครูก็มีเพียงอนุปริญญา

แคนั้นเอง น่ีหมายถึงเรียนสายครูโดยตรงนะครับ ก็มีแคครู ป.ม. 

เพราะฉะน้ันผูซึ่งเรียนครูเสร็จแลว ก็ไปเรียนกฎหมายตอแลว

เขาก็โอนไปรับราชการกระทรวงอ่ืนกันโดยมาก ตอนน้ันทางราชการ

กระทรวงศึกษาธิการก็หนักใจมากไมสามารถจะขยายการศึกษาได

เลย น่ีแหละครับทาทายอยางย่ิงครับ น่ีหน่ึงนะครับ แลวขอสอง

ใจผมเองน่ีรอนมาก เพราะตัวเราเรียนโรงเรียนฝกหัดครูมากอน

ผมรู้สึกน้อยใจอยู่ตลอดเวลา จึงพยายามหาโอกาสอยู่เรื ่อย 

เมื่อไรหนอ จะไดมีโอกาสจัดทำใหการศึกษาหรือการเรียนทางครู

หรือวาทางวิชาศึกษาศาสตรน้ีใหข้ึนถึงระดับ Profession เหมือนกับ

วิชาชีพอื่นเขาบาง สองขอนี้แหละอยูในใจผมอยูตลอดเวลาเปน

สิ่งที่ทาทายมาก

 

เรียกไดวาทานอาจารยเปนคนแรกท่ีไดนำปริญญามาสู
วงการครูในบานเรา
 ครับ ผมเปนผูเสนอ และหลายทานก็สนับสนุน ผม

อยากเลาเสียหนอยนะ ตอนน้ันผมกำลังสอนอยูที่ประสานมิตร

ในปแรก  ก็พอดีทานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ ฯพณฯ

อาจารย ม.ล.ปน มาลากุล ทานเรียกประชุมพวกลูกศิษยลูกหา

สี่หาคน ประชุมกันที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่ตึกที่เรียกวา

ตึกสอง (ตึกเรือนบิน) ผมยังจำไดดี ทานอยากขยายการศึกษา

ขยายประถมศึกษา มัธยมศึกษา แตไมมีครูสอน ครูมีวุฒินอย

ไมมีใครนิยมอยูในอาชีพครู ผมก็เลยไดโอกาส (ตอนนั้นผูที่รวม

ประชุมดวย เทาที่ผมพอจะจำได มีคุณหญิงอุบล หุวะนันทน และ

ผูอำนวยการโรงเรียนเตรียมตอนนั้นคือ อาจารยสงวน เล็กสกุล

และลูกศิษยอื่นอีกบางคน) ผมก็เสนอทันที เสนอวาขอใหทาน

อาจารยไดจัดการยกระดับการฝกหัดครูใหเหมือนในตางประเทศ

คือใหสอนถึงระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก แลวจะได

ฝกคนเฉพาะทางไปเลย คนที่จะกลับไปสอนชั้นประถมก็เรียน

สาขาประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี โท เอก คนที่จะไปสอน

ชั้นมัธยมก็เรียนสาขามัธยมศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอก

แลวโดยเฉพาะอยางยิ่งศึกษาธิการอำเภอ ซึ่งสมัยนั้นคนไมคอย

ใหความนับถือ เพราะบางคนมาจากเสมียน แตศึกษาธิการน้ัน

ในตางประเทศถือวาสำคัญเหลือเกิน จะตองยกขึ้นใหถึงข้ึน

ปริญญาตรี โท เอก ดวย ทานก็เอาทันที ทานบอกวาตองอาชีวศึกษา

ดวยนะเพราะตอนนั้นเปนแตครูชางไมเทานั้น ไมเปนที่เคารพ

นับถือของประชาชนเทาไหรเลย ผมก็เสนอวาเอาใหถึงปริญญาตรี

โท และเอกเชนกัน ผมเรียนทานวา ขอเสนอนี้อาจทำไดแนเพราะ

ไมชาพวกเรากลับมาจากเมืองนอกมากข้ึนก็คงจะทำกันได ทาน

ก็ตกลงเอาทันทีเลย

นี่เปนสวนที่ประวัติการศึกษาเกี่ยวกับครูไทยและตองบันทึก
ไว เพราะวาสำคัญมาก
 ครับ สำคัญเหลือเกิน แลวผมก็โชคดีที่ทานอาจารย

ไดใหเกียรติแกผมซ่ึงเปนลูกศิษยมากครับ

เปนอันวาทานอาจารยไมมีอุปสรรคในการริเริ่มงาน เพราะ
สวนมากผูใหญทานสนับสนุน
 ถูกแลวครับ ในข้ัน Idea

ทานอาจารยเริ่มอยางเปนทางการคือระดับปริญญาในปแรก
เมื่อ พ.ศ. ใด
 พ.ศ. ๒๔๙๖ ครับ เริ่มรับเขาเรียนปริญญา พ.ศ. ๒๔๙๖ 

ถึง พ.ศ. ๒๔๙๗ ก็จบรุนแรก เพราะเขาเรียนได ป.ม. มาแลว

เรียนแค ๒ ปก็จบการศึกษา และออกพระราชบัญญัติวิทยาลัย

วิชาการศึกษาไดในป พ.ศ. ๒๔๙๗ นั้นเอง เพื่อจะไดสามารถ

ประสาทปริญญาได

มีขอสังเกตบางประการที่ทานอาจารยเคยเลาใหฟงวาตอนที่
เราจะเปนวิทยาลัยวิชาการศึกษาน้ัน ทานตองตอสูมาก 
โดยเฉพาะตามหลักวิชาไดวาไววาจะตองมีอำนาจทางการเมือง
สนับสนุน อันนี้อาจจะเปนบทเรียนสำหรับผูจะทำงานตอไป
วาเมื่อถึงจุดหนึ่งแลว จำเปนจะตองอาศัยอำนาจทางการเมือง
เขามาสนับสนุนจึงจะสำเร็จ อยากขอความกรุณาทานอาจารย
ชวยเลาเกี่ยวกับตอนนี้สักเล็กนอย
 ที่กลาวนั้นถูกตองแลวครับ ทานปลัดกระทรวง คือ

ฯพณฯ อาจารย ม.ล.ปน มาลากุล ไดทำบันทึกเรียน ทานรัฐมนตรี 

ซึ่งในขณะนั้นก็คือ พลเอกหลวงพรหมโยธี ทันที ทาน

รัฐมนตรีก็เอาดวย แมวาทานจะมิไดมีพื้นฐานความรูทางวิชาการ

ศึกษาศาสตรมากอน แตก็มีความเอาใจใสในการศึกษาและเห็น

การณไกล

 การสอนในระดับปริญญาน้ัน จะตองมีการออกพระราช-
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บัญญัติ ในตนปการศึกษา ๒๔๙๖ นิสิตก็รับเขามาแลว มีการเชิญ

ใครตอใครเขามาชวยกันสอน แลวตัวผมเองก็สอน ดร.ละมายมาศ

ศรทัตต กลับมาพอดี แลวก็ ดร.แนม บุญสิทธิ์ ดร.กอ สวัสดิ์พาณิชย

อยูที่กระทรวงก็ไปเชิญมาสอน สอน ๆ ไปแลวก็คิดขึ้นวาปหนานี้

ก็จะประสาทปริญญาแลวยังไมมีกฎหมายรองรับเลย ทางสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเขาเปนเจาหนาที่ไดรวมกับกรมวิสามัญ-

ศึกษา ชวยกันรางกฎหมายเพื่อจะออกเปนพระราชบัญญัติวิทยาลัย

วิชาการศึกษา ตอนน้ันผมก็ยังไมมีความรูเร่ืองกฎหมายเลย ผมไม

ทราบดวยกับเขาเลย นอกจากเรื่องทางวิชาการ กระทรวงจึง

เรียกผมไปชี้แจง เชน ควรจะแบงเปนกี่คณะวิชา คณะอะไรบาง

ผมก็บอกวาตองมีสำนักงานอธิการ มีคณะวิชาศึกษา คณะวิจัย-

การศึกษา อะไร ๆ ทำนองนี้ แตเกี่ยวกับวาใครจะตองมาเปน

กรรมการผูทรงคุณวุฒิโดยตำแหนงของสภาวิทยาลัย ผมไมทราบ

เรื่องเหลานี้ เขาจัดกันเองท้ังนั้น ตอนน้ันมีขอควรสังเกตอยู

อันหนึ่ง คือ ในเวลาเดียวกันนั้นเอง ทางกระทรวงศึกษาธิการ

ก็จะออกพระราชบัญญัติการฝกหัดครูเขาไปพรอมกันเลย เขาสงราง

พ.ร.บ. ไปในที่ประชุมพรรคกอน พรรคของรัฐบาลตอนน้ันคือ 

พรรคเสรีมนังคศิลา มีจอมพล ป.พิบูลสงคราม เปนหัวหนาพรรค

และมีพลเอก มังกร พรหมโยธี เปนรองหัวหนาพรรคและเปน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการดวย กระทรวงศึกษาธิการก็

สงพระราชบัญญัติไปพรอมกันทั้งสองฉบับ คือ พ.ร.บ. วิทยาลัย-

วิชาการศึกษา กับ พ.ร.บ. กรมการฝกหัดครู เพราะฉะน้ัน จึงเห็น

ไดวามีบางคนรวมทั้งตัวผมเองดวย ไมเขาใจวาเหตุใดสภาวิทยาลัย-

วิชาการศึกษามีอธิบดีกรมตาง ๆ อยูในสภาวิทยาลัยวิชาการศึกษา

ในฐานะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ แตอธิบดีกรมการฝกหัดครูไมม ี

ผมเองก็ไมรูเรื่อง ภายหลังไปถามผูรูวาทำไมไมมีละ ทานผูรู

ทางกฎหมายทานบอกวา ก็เพราะตอนเสนอราง พ.ร.บ. วิทยาลัย-

วิชาการศึกษา ยังไมมีกรมการฝกหัดครู จะใหมีอธิบดีกรมการ

ฝกหัดครูอยูใน พ.ร.บ. วิทยาลัยวิชาการศึกษาไดอยางไร 

 ตอนนั้นในหมูประชาชน ความคิดท่ีวาจะใหครูเรียนถึง

ปริญญายังไมมี ดังนั้นการเสนอใหครูมีการศึกษาถึงระดับปริญญา

เปนของที่แปลกมาก อีกประการหน่ึงนั้นจะใหสถาบันการศึกษา

ระดับวิทยาลัยประกาศปริญญานี้ยิ่งไมเขาใจใหญ ฉะนั้นพอกฎหมาย

ไปถึงพรรคเสรีมนังคศิลาแลว ผมก็ตองไปชี้แจงหนักหนวงมาก

เพราะทานผูแทนราษฎรสมัยโนนเขาไมเขาใจเลย เปนวิทยาลัย

อะไร ใหปริญญา? เปนครู เปนศึกษาธิการอำเภอจะเอาปริญญา

เชียวหรือ? ผมก็ตองชี้แจงมากมายวาจะตองขยายการศึกษา

ผูคนจะตองไมหนีไปจากอาชีพครู หรืออาชีพบริหารการศึกษานี่นะ

สำคัญมากตองดึงเขาเขามา แลวทั่วโลกเขาก็ทำกันแลว ซึ่งนี่

ก็พอฟงได แตพอมาถึงประเด็นที่วา วิทยาลัยจะประสาทปริญญา

ไดนี่ไมเคยเห็น มีแตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลยั

ธรรมศาสตรเทานั้น เปนแควิทยาลัยจะมาประสาทปริญญา

ไมเห็นดวย เปนไปไมไดผมก็ออกไปชี้แจงอีก ชี้แจงใหเห็นวา

การศึกษาชั้นสูงน้ัน ทำไดทั้งท่ีเปน University และที่เปน College

ในประเทศอเมริกาทำกันมากมาย ในอังกฤษก็ทำ เพราะวาอยูเฉยๆ

จะต้ังมหาวิทยาลัยนั้นสิ้นเปลืองเงินทองมากมหาศาล เราเปน

ประเทศยากจนอาจจะไมไดตั้งอะไรเลย ถาอยูเฉย ๆ การศึกษา

ก็ไมอาจจะกาวไปไดเลย แตถาตั้งเปนวิทยาลัยกอนแลว ภายหลัง

เจริญงอกงามดีแลว ยกเปนมหาวิทยาลัยก็ยอมทำได แตเขาก็

ไมฟงเสียง เปนวิทยาลัยจะมาประสาทปริญญาไดอยางไร ตอนน้ัน

ผมก็หนักใจมาก แตก็กัดฟนชี้แจงตอไปอีก แลวก็เปนการบังเอิญ

มีทานรัฐมนตรีทานหนึ่งซึ่งอยูในท่ีประชุมนั้นและผมทราบวา

ลูกของทานเรียนอยูที่ วิทยาลัยแหงหนึ่งในรัฐ California กำลัง

ทำปริญญาเอกดวย ผมจึงบอกวาลูกของทานรัฐมนตรีคนนั้น

ก็เรียนอยูที่ College ท่ี California และกำลังทำปริญญาเอกดวย

ทำไมจึงทำไดละ เขาจึงคอยเงียบเสียงลง ทานประธานท่ีประชุม

คือพลเอก มังกร พรหมโยธี (วันน้ัน จอมพล ป.พิบูลสงคราม 

ไมมา) และทานเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการดวย

ทานเปนเจาของเรื่องเอง ทานจึงสั่งการใหโหวตใครเห็นดวยให

ยกมือ ใครไมเห็นดวย เอา! ชนะแลวทานเอาเลย (เสียงหัวเราะ) 

รวบรัดเลย เปนอันวา พ.ร.บ. วิทยาลัยวิชาการศึกษาผานที่ประชุม

พรรคไปได ขั้นตอไป ผมก็ตองไปชี้แจงตอคณะกรรมาธิการของ

สภาผูแทนราษฎรอีก ซ่ึงก็ทำไดสำเร็จ มีทานรองปลัดกระทรวง

เยื้อ วิชัยดิษฐ ไปดวย

ในชวงน้ันเทากับเปลี่ยนความคิดทานผูมีอำนาจทางการเมือง
ใชหรือไม
 ครับ ตองอธิบายใหเขาเขาใจ แลวบังเอิญทานรัฐมนตรี

คือ ฝายการเมือง ทานตองการที่จะขยายการศึกษา เพราะฉะนั้น

ก็ใชบารมีเอาเลย ฉะนั้นก็เปนอยางที่อาจารยสมควร อภัยพันธุวา

การจะทำงานใหญ ถาไมมีอำนาจการเมืองหนุนหลังแลว ไมมีทาง

สำเร็จได ฝายการศึกษาทำไปอยางโดดเด่ียว ยอมไมมีทางสำเร็จ

เปนที่ทราบกันวา  อำนาจทางการเมืองมีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงแทบทุกทาง โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศของเรา
 ครับ ใชแลว ผมมีเร่ืองเลาตอไปอีกนิดนะครับ ตอนแรก

ผมก็ไมรูสึกเชนวาน้ันเลย ตอมานานอีกหลายป จึงคอยๆ เจริญงอกงาม

ในทางความคิดข้ึน จึงรูวาท่ีมีวิทยาลัยวิชาการศึกษาน้ี เพราะอำนาจ

ทางการเมืองช่วยสนับสนุน และต่อมาได้อ่านหนังสือเรื ่อง 

John Dewey ถูกเชิญไปประเทศจีนสามปโดยลูกศิษยของ
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เขาชื่อวา หูซื่อ  (Dr. Hu Tse) ไดเชิญไปอยูที่นั่นเพื่อจะ

เปลี่ยนแปลงระบบชีวิตไปเปนประชาธิปไตยโดยใชการศึกษา

เปนเครื่องมือ แตตอนนั้นทำกันเอง ทางการเมืองมิไดรูเรื่องดวย

เจียงไคเช็คมิไดรูเรื่องดวยทางฝายการศึกษาทำไปฝายเดียว ตอมา

เจียงไคเช็ค ก็เปนนายพลใหญและไดประกาศลัทธิความรักชาติ

และอุดมการณอื่น ๆ ออกมามากมาย ฉะนั้นคนก็หันไปสนใจ

เรื่องชาติบานเมืองหมด ที่ John Dewey สอนเรื่องความคิดใหม

ทางการศึกษาตาง ๆ อยางที่พวกเราทุก ๆ รุนเรียนกันนี้ คนก็

มิไดเอาใจใสตอไปอีกเลยในท่ีสุดก็ลมเหลว John Dewey กลับไป

อเมริกาดวยความผิดหวัง ท้ังนี้ไปเขาใจผิดวาถาใชการศึกษา

แทรกซึมแลวก็จะไดผล แตสมัยนี้เรารูแลว ประเทศจะตองตื่นตัว

ทั้งดานการเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ การสังคมจิตวิทยา 

สี่อยางน้ีตองไปพรอมกัน จึงจะไปได ถาทำเพียงอยางใดอยาง

หนึ่งยอมไมมีทางสำเร็จได เชนเม่ือตองการจะใหประเทศเปน

ประชาธิปไตย คนใดคนหน่ึงทำบึ่งไปคนเดียว ไมสำเร็จหรอก 

ถาคนไมมีน้ำใจประชาธิปไตย ประชาธิปไตยก็จะงอกขึ้นไมได 

ทีนี้ทางฝายการศึกษาถาสอนน้ำใจประชาธิปไตยแกเด็กเรื่อย ๆ 

ปลุกใหมีน้ำใจนะครับ หรือใหมี Attitude ก็อาจมีหวังวาจะเปนไปได

มิฉะนั้นอีกหาสิบป ถาไมสอนน้ำใจประชาธิปไตยในสถานการศึกษา

ทุกระดับแลวก็จะเปนอยูอยางนี้แหละ ทำนองเดียวกันตอนนั้น

ถาไมมี ฯพณฯ หลวงพรหมโยธีและ ฯพณฯ ม.ล.ปน มาลากุลฯ

แลวก็คงไมสำเร็จไมสามารถทำใหประสบความสำเร็จได แลวมี

อยูตอนหนึ่งนะ ผมขอเลาอีกนิดหนึ่ง ทานหลวงพรหมฯ ไปดู

การศึกษาที่ฟลิปปนส ผมไมไดไปดวย ทานกลับมาบอกวาเคราะห

ดีจริง ๆ นะนี่ ถาผมไมตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษานะ ผมจะขายหนา

เขาแยเลย ประเทศอื่นเขามีกันท้ังนั้น เขามี College กันทั้งน้ัน

ทานพูดอยางนี้ผมยังจำไดเสมอ ที่ฟลิปปนสมีมานานแลวรุนพี่ ๆ

เขาไปเรียนแตไมไดไปเรียนทางครูนะ ไปเรียนทางคหกรรมศาสตร

อยางพี่สาวของภรรยาผมน่ีแหละเขาไปเรียนท่ีฟลิปปนสไปเรียน

Nutrition กลับมาประเทศไทยไมมีใครเขาใจเลยในตอนน้ัน

เรียนอะไรมานะ? เพราะตอนนั้นไทยเรายังลาหลังในเร่ืองโภชนาการ

เลยไมไดอะไรเลยในดานที่เรียนมา

ทานอาจารยเริ่มงานทางดานอาชีพครู เรียกงาย ๆ วาบุกเบิก
วิทยาลัยวิชาการศึกษาของเรานี่ ทานไดมีปรัชญาในการทำ
งานอยางไรบาง
 ในใจของผมเอง มีสองขอครับ สำหรับนิสิตก็มีสองขอ

สำหรับตัวผมนั้น ผมเชื่ออยูเสมอวา หนึ่ง “มิใชวาการศึกษา
ประเภทใด ๆ ก็จะใชได เราตองการการศึกษาบางอยางเทานั้น” 
ขอสอง “การศึกษาบางอยางนั้นก็คือการศึกษาท่ีชวยใหผูเรียน

หรือประชาชนเคล่ือนไปสูภาวะประชาธิปไตย และดังน้ันทุกคน
จะตองมีโอกาสในการศึกษา ประสบความสำเร็จในการศึกษา
และไดประโยชนจากการศึกษา” การมีลักษณะแหงความเปน

ประชาธิปไตยอยูในสังคมนั้นตองใหเกียรติซึ่งกันและกัน เคารพ

ซึ่งกันและกัน เชน สมมุติวา ภารโรงจะขึ้นมาบอกผมวา ตรงนั้น

หญาไมดี และควรจะตองใชวิธีอยางนี้ ๆ ผมก็ใหเกียรติเขาเชิญมา

บอกปญหาได ถาเปนสมัยกอนภารโรงขึ้นมาแนะนำอาจารยใหญ

อาจารยใหญอาจจะไลไปก็ได แตเราก็เชิญ เชิญพูดมา น่ังเกาอี้

ยังได นั่นคือใหเกียรติเขา เขาก็ตกใจ เขารูสึกวา โอ! อาจารยให

เกียรติเขาเหลือเกิน ในใจนั้นผมก็นึกถึงคำพูดของวอลแตร 

(นักปราชญชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อจริงวา Francois Marie Arouet.)

ที่ผมเคยพูดถึงหลายคร้ังหลายคราวแลวา “ขาพเจาอาจไมเช่ือ
หรอกที่ทานพูดน้ันนะ แตขาพเจาก็จะตอสูจนตัวตาย เพ่ือสิทธิ
ของทานที่จะไดพูดสิ่งเหลานั้น” ทีนี้สำหรับคติหรืออุดมการณ

ของนิสิตก็ทราบกันอยูทั่วไป ๆ แลวตอนน้ันผมมองดูสถานการณ

แลวก็เกิดความบันดาลใจข้ึน แลวก็เขียนลงไปวา “นิสิตทุกคน
จะตองเปนประดุจนักปราชญคนหนึ่งและนิสิตทุกคนตองเปน
ประดุจผูทรงศีลคนหนึ่ง” หมายความวาทางวิชาการเราก็ตองเกง

ทางความประพฤติเราก็ตองดี ก็ทำนองนี้แหละครับ รูสึกวาศิษย

หลายคนก็เอาไปใชติดตัวไปเลย

ในความคิดเห็นของทานอาจารย นิสิตที่จบไปแลวไดปฏิบัติ
ตามหลักการที่ตั้งไวมากนอยเพียงไร
 ผมรูสึกวาสวนใหญปฏิบัติ มีบางบางคนซึ่งอาจจะไม

ทรงศีลอะไรเลย แตวาสวนใหญไปเจอท่ีไหนก็เรียบรอยดี เขาก็

รายงานวาไดปฏิบัติตามท่ีสอนเสมอ

ขออนุญาตถามเรื่องตราของวิทยาลัยกับถอยคำบนตรานั้น
ซึ่งตอมาไดกลายเปนตราและสีของมหาวิทยาลัย ทานอาจารย
เปนผูคิดใชหรือไม
 ครับ ตราของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ผมเปนผูคิดครับ

ตอนน้ัน เราเปนสถานศึกษาใหม ๆ สีก็ไมมี ตราก็ไมมี บังเอิญ

เมื่อตอนเรียนปริญญาตรีผมไดเรียนคณิตศาสตร จึงรูวามีเสนกราฟ

อยูเสนหนึ่ง สมการของมันก็คือ y = ex เวลา Plot กราฟแลว 

เสนกราฟจะข้ึนเร่ือยไมมีวันลง ประดุจจรวดขึ้นไปในอวกาศ 

ภาษาอังกฤษเขาวาประดุจเปน Projectile in flight เร่ืองนี้

เรียนเมื่อครั้งยังเรียนปริญญาตรีอยูที่คณะอักษรศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย เรียนแลวก็ทิ้งไป แตก็ยังจำได ตอมาไดไปเรียน

วิชาการศึกษาท่ีประเทศอเมริกา เขาก็สอนทางปรัชญาวา ถาจะ

นิยามคำวาการศึกษาละก็ อาจจะทำไดสองอยาง คือ การศึกษา
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ชนิดท่ีเปนภาวะอยางหนึ่ง และการศึกษาชนิดที่เปนการกระทำ

อีกอยางหน่ึง ถาเปนการศึกษาท่ีเปนภาวะแลว ก็อาจพูดไดวา

การศึกษาคือการงอกงาม งอกงามไปเร่ือย ๆ ไมมีวันรูจักจบสิ้น

แตถาเปนทางการกระทำก็แปลวาการที่เราจัดประสบการณให

แกผูเรียนเพื่อวาผูเรียนจะไดงอกงามขึ้นอยางไมมีสิ้นสุดเหมือนกัน

ผมก็นึกอยูในตอนนั้นวา เอ! เราจะเอาเรื่องการศึกษาซึ่งเปน

ความงอกงามนั้นมาทำใหเปนรูปธรรมไดอยางไร เพราะมันเปน

นามธรรมก็รำลึกไดทันทีวา ทางวิชาคณิตศาสตรที่ผมเรียน มันมี

เสนกราฟนี้อยูแลว จึงตกลงใจเอาเสนกราฟน้ีเลย และไดไปอธิบาย

ในที่ประชุมของสภาวิทยาลัย ตอนนั้นก็พอดีทานประธานสภาวิทยาลัย

คือ ฯพณฯ ม.ล.ปน มาลากุล ทานเปนนักคณิตศาสตรฝมือเย่ียม

จากมหาวิทยาลัยออกซฟอรด ทานก็เอาเลย ทานใหเกียรติแก

ลูกศิษยมากมายเสมอ

มีคนวิจารณตราประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ
ในอดีตคือ วิทยาลัยวิชาการศึกษาวาคนท่ีคิดจะตองเกงทาง
คณิตศาสตร แลวก็ผนวกกับความเปนอัจฉริยะทางการศึกษา 
พอไดฟงอาจารยเลาจึงทราบวาเปนความจริง
 ทีนี้เกี่ยวกับสีของวิทยาลัยอีกนะครับ สีนี่ ตอนน้ันก็

คิดวาเรากำลังจะตองทำงานใหญ ทำคนเดียวนี่ไมไดดอก จะตอง

ไดรับความรวมมือรวมใจจากนิสิต นิสิตจะตองรูเรื่อง จะตองเปน

กำลังออกไปฮึดสู พอนิสิตสำเร็จออกไป ก็จะตองไปเปล่ียน

แปลง ไปเปนตัวเรงปฏิกิริยาใหมีการเปลี่ยนแปลง ดังน้ันนิสิต

จะตองมีความกลาหาญ แลวก็จักตองฉลาดเฉลียว กลาหาญแต

ไมฉลาดเฉลียวก็ทำไมได ตองทั้งฉลาดเฉลียว และทั้งกลาหาญ 

ผมจึงเอาสีเลือดเปนตัวแทนของความกลาหาญ คือ สีแดง ทีนี้

ความฉลาดเฉลียวก็ตองใชสีสมอง คือ สีเทา ดังนั้นจึงเอาสีเทาแดง

เปนสีทางราชการของวิทยาลัย สภาวิทยาลัยตอนนั้นก็อนุมัติให

เปนสีทางราชการได ดังนั้นในเวลาทำเสื้อครุยปริญญา Hood 

หรือผาคลองคอจึงเปนเทา-แดง ในเวลาปจฉิมนิเทศ โดยมาก

ผมก็มักจะพูดปลุกใจนิสิตนักศึกษาโดยเอาสัญลักษณของวิทยาลัย

ของเรามาบอกวาจะตองออกไปดวยความกลาหาญนะไปเปล่ียน

แปลงนะแลวตองเฉลียวฉลาดนะ ในทำนองนี ้แลวกจ็ะตองแสดง

ความสามารถทางวิชาการ ใหเห็นวาประดุจเปนนักปราชญคนหนึ่ง

ตองมีความประพฤติที่ดีนะ แลวก็ใหขอคิดเร่ืองการแตงงาน เรื่อง

การใหความชวยเหลือพวกที่มาจากสถาบันเดียวกัน โดยเฉพาะ

รุนนอง ๆ ท่ีเพิ่งสำเร็จออกมา กวาจะไดรับเงินเดือนมักจะกินเวลา

นานรุนพี่จะตองใหยืมกอน

อยากจะขอเรียนถามวา ชีวิตการทำงานในระยะบุกเบิกท่ี

วิทยาลัยวิชาการศึกษา ทานอาจารยไดประสบความสำเร็จ
หรือความลมเหลวอยางไรบาง เก่ียวกับการที่จะปลูกฝง
ความคิดใหม ๆ
 ชีวิตการทำงานก็หนักนะครับ ครั้งแรกหนักมากเพราะวา

ทั้งสอนเองดวย ทั้งอบรมเวลากลางคืนดวยแลวตองทำงานธุรการ

ดวย ซ่ึงผมไมคอยถนัด ตองมาเซ็นใบเสร็จอาหารของนิสิตอยู

เปนประจำ มีอะไรตอมิอะไรมากมายเหลือเกิน ซ่ึงเปนที่รบกวน

ใจอยางยิ่ง สวนเกี่ยวกับปญหาทางวิชาการน้ันสะดวกมากครับ

เพราะตอนนั้นพอดีประเทศอเมริกาเขาตองการจะชวยเหลือ

ประเทศไทยในดานตาง ๆ รวมท้ังดานการศึกษา ดังนั้นจึงได

สงคนมาจากสำนักงาน USOM ซึ่งเดี๋ยวนี้เรียก AID เขาสงคนมา

สำรวจตามสถานศึกษาตาง ๆ วาถาเผื่อเขาจะมาชวยเหลือในเรื่อง

เงินทอง ในเร่ืองสงอุปกรณตาง ๆ มาใหนั้น ควรจะชวยเหลือ

ที่ไหนกอน เขาก็สงคน ๆ หน่ึงมาสัมภาษณผม ผมก็ไมรูความ

ประสงคของเขาเลย เขาคงพูดกันในระดับกระทรวงมากอนแลว

เมื่อเห็นฝรั่งมาเราก็ตอนรับอยางดี เขาไมไดบอกวาเขาตองการ

จะมาทำอะไร เม่ือถามเร่ืองงานการเปนอยางไร ผมก็เลาใหฟง

วาเราไดจัดการฝกหัดครูอยางแบบสมัยใหม เราใชวิธีการแบบ

หนวยกิต(Credit System) ใชวิธีการสอนแบบใหทำกิจกรรม

และใช Scientific Method ใหใชหองสมุดทุกอยางเหมือนกับ

ที่เรียนมาเพ่ือวาจะไดยกฐานะอาชีพครูใหสูงขึ้นใหเทาเทียมกับ

วิชาชีพอื่น ๆ ตอนจบเขาก็ถามวา วิทยาลัยของทานน่ีตั้งมากี่ปแลว

ทำงานมากี่ปแลว ผมบอกวา ๒๐๐ ปแลว ฝรั่งก็ตกใจ เอะ!

สองรอยป เปนไปไดอยางไร ทานเพ่ิงตั้งมิใชหรือ ผมบอกวาใชแลว

แตในทางความคิดนั้นไดติดตอมา คลี่คลายมาเรื่อย ๆ เริ่มต้ังแต

สมัย Rousseau ในยุโรปเร่ือยมาจนถึง John Dewey ในประเทศ

อเมริกา แลวก็มาจนถึงเราวิทยาลัยวิชาการศึกษา เปนระยะเวลา 

๒๐๐ ปแลว เพราะฉะนั้นวิทยาลัยวิชาการศึกษาจึงถือวาอยูใน

กระบวนการเดียวกันกับที่เขาเริ่มมาเม่ือ ๒๐๐ ปแลวนั้น รูสึกวา

เขาชอบใจมากนะครับ เพราะฉะนั้นวิทยาลัยวิชาการศึกษาน่ีจึง

เปนสถาบันการศึกษาแหงแรกในระยะนั้นซ่ึงประเทศอเมริกาเขามา

ชวยเหลือทำสัญญาดวยเปนแหงแรกในประเทศไทยสมัยนั้น

ภายหลังเขาขยายไปถึงมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ตอไป เขารูสึกวางาน

ของเรานี้เปนงานที่จะผลิตผลเพ่ิมไดอยางดีคือวา พอนิสิตสำเร็จ

ออกไปปุบก็จะไปเปนอาจารยไปสอนลูกศิษยของตัว ลูกศิษย

ของตัวก็จะออกไปเปนอาจารยตอไปอีก เปนรุน ๆ เพ่ิมจำนวน

ขึ้นอยางรวดเร็วอยางท่ีเราเรียกกันวามี Multiplier Effect 

นี่แหละครับ เขาเห็นอันน่ีแหละครับเขาจึงตกลงชวยเรากอนเพื่อน

อันน้ีสำคัญมากนะครับ ผมรูสึกวาเคราะหดีและปญหาไมคอยมี

มากนัก
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ในการทำสัญญากับมหาวิทยาลัยอินเดียนามีบุคคลที่นาจะ
ไดกลาวถึงหลายคนเชน President Wells ขอความกรุณา
ทานอาจารยไดกลาวถึงการทำสัญญากับมหาวิทยาลัยอินเดียนา
อีกสักเล็กนอย
 ในการทำสัญญาเปนคร้ังแรกในเมืองไทยก็ทำสัญญา

ระหวางกระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยอินเดียนา ซึ่งตอนน้ัน

President B. Wells เขาเปนอธิการบดี ทานเปนคนมีน้ำใจ 

ดีมาก เซ็นสัญญาในระดับกระทรวง กระทรวงไดรับอนุมัติจาก

คณะรัฐมนตรี (คือตองไมหนีการเมืองนะครับ ถา ครม. ไมเห็นดวย

ก็ทำไมได) ทีนี้ที่ ครม. เห็นดวยก็เปนเพราะรัฐมนตรีกระทรวง

ศึกษาธิการแข็งมาก เพราะทานคุณหลวงพรหมฯ เปนแมทัพบูรพา

รบชนะในอินโดจีนมา ฉะนั้นคนเกรงใจท้ังสิ้นจึงเปนกำลังสำคัญ

เหลือเกิน ฉะนั้นก็ไดเซ็นสัญญากัน ใจความสำคัญในสัญญานั้น

ก็มีสามขอ หน่ึง มหาวิทยาลัยอินเดียนา อเมริกาจะสงศาสตราจารย

ของเขามาชวยเรา ตลอดเวลาของสัญญา ในตอนตน ๆ จะมีอยู 

๕ คนเสมอ เปนอยางนอยในตอนหลังจึงลดลง สอง เขาจะสง

อุปกรณการศึกษามาเพ่ือวาจะไดสนับสนุนหลักสูตรของวิทยาลัย

เขาสงเครื่องมือวิทยาศาสตร สงอุปกรณ lab ภาษาอังกฤษมา

เปนครั้งแรกในประเทศไทย ใคร ๆ ก็มาดูกันใหญตอนนั้น 

สาม ใหเลือกอาจารยของวิทยาลัย หรือวาถาที่วิทยาลัยเองไมมี

ก็ใหเลือกจากอาจารยที่อื่นไปศึกษาตอ ไปเรียนปริญญาโทหรือ

เอกตอ เสร็จแลวก็ใหกลับมาเปนอาจารยของวิทยาลัยวิชาการศึกษา

รุนแรก ๆ เราก็เอานิสิต ซ่ึงขณะน้ันเปนบัณฑิต แลวสำเร็จ กศ.บ.

ใหมๆ สงไปเหมือนกัน จะไดดูวาผูซึ่งสำเร็จปริญญาตรีของ

วิทยาลัยวิชาการศึกษาน้ีไปเรียนเมืองนอกจะเปนอยางไร รุนท่ีสงไป

ก็มี จรูญ มิลินทร  บุญถึง แนนหนา  สมบูรณ พรรณาภพ 

ทรงศึกด์ิ ศรีกาฬสินธุ พวกน้ีแหละ และมีอีกหลายคน ผมเสนอ

ไปยังฝายเขาผูซ่ึงมาประจำอยูท่ีเรา เปนตัวแทนมหาวิทยาลัยอินเดียนา

ตอนนั้นก็คือ Dr. Willis P. Porter เขาก็เห็นดวย เขาเรียกมา

สัมภาษณ แลวพวกบัณฑิตของเราก็แสดงฝมือ เวลาไปเรียนน้ัน

ก็สำเร็จกลับมาเรียบรอยดี ผมก็หายหนักใจ แสดงวานิสิตของเรา

ใชไดผล พวกบัณฑิตของเราท่ีไปน้ันบอกวาไปเรียนสบายเหลือเกิน

เพราะ ใชระบบวิธีการอยางเดียวกับที่เราไดใชแลวที่วิทยาลัย

วิชาการศึกษา ใช Credit System เหมือนกัน ไปหองสมุด

เหมือนกัน เขียน Term Paper เหมือนกัน เขาบอกวาอาจารย

คนไทยท่ีไปจากสถานศึกษาอ่ืนยังตองไปงงใชเวลาในการปรับตัว

ทางวิธีการเรียนอยูนานพอสมควร 

ตอมาทานอาจารยยายจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาไปทำงาน
ที่กระทรวงศึกษาธิการ อยากขอเรียนถามเก่ียวกับการทำงาน

ในระยะน้ีบาง
 เรื่ องย ายไปทำงาน ท่ีกระทรวงศึกษาธิการนั้น 

ผมไมรูดวยนะครับ ยายไปเปนรองปลัดกระทรวงกอน จำได

วาตอนน้ันมีงานเล้ียงรับรองท่ีบาน ฯพณฯ อาจารย ม.ล.ปน 

มาลากุล มีเชิญฝรั่ง เชิญครูบาอาจารยก็จำไมไดแลววามีเลี้ยง

รับรองในโอกาสอะไร ผมและภรรยาก็ไป เสร็จแลว ทานเลขาฯ 

ของ ฯพณฯ อาจารย ม.ล.ปน มาลากุล คืออาจารยมาลี อติแพทย

บอกวา “สาโรชจะยายแลวนะ ไปเปนรองปลัดแลว” คนก็แซดกัน

ไปหมด ไมชาก็มีคำสั่ง ผมเองก็ เอ! ไมชอบหรอก รองปลัด แต

นึกเสียวาเพ่ือใหไดรับประสบการณใหมผมก็เลยไป

ทานอาจารยเปนรองปลัดกระทรวง อยูกี่ป
 ตอนนั้นอยูเดี๋ยวเดียวนะครับ คือเปนอยูสักราว ๒ ปได

กระมัง ก็พอดีเกิดการเปลี่ยนแปลงในกระทรวงศึกษาธิการ ผมก็

ถูกยายไปเปนอธิบดีกรมการฝกหัดครู เปนอยูราวนัก ๔ ป ได

กระมังแลวก็ยายกลับมาเปนรองปลัดไดอีกสองปก็เกษียณอายุ

ราชการ

ทานอาจารยเคยบอกวางานบริหารนี่คอนขางจะยุงยาก เพราะ
วา ทานอาจารยเปนนักวิชาการ อยากขอเรียนถามวาระหวาง
งานบริหารกับงานวิชาการนี่ ทานอาจารยเห็นวาแตกตางกัน
อยางไรบาง และชอบงานไหนมากกวากัน
 ครับ แนนอนผมตองชอบทางวิชาการ แมแตเดี๋ยวนี้

อายุ ๗๐ ปแลวก็ยังไปประชุมทางวิชาการท้ังนั้น ผมเรียนมาทางน้ี

โดยตรง ทางการบริหารการศึกษานั้นที่จริงก็เรียนมาก แตมันเปน

การบริหารแบบฝรั่งซึ่งใชกับเมืองไทยไมไดเลย เพราะที่เมืองฝรั่ง

เปนการบริหารแบบประชาธิปไตย ของเรานี้ก็ไมเชิงนะครับ แตวา

เก่ียวกับอำนาจทางบังคับบัญชาอะไรนี่นะ กฎหมายบอกไวมากมาย

มันคนละเร่ืองกันเลย ผูคนก็ไมเหมือนกันกับในตางประเทศ 

ในตอนนั้นสถาบันเพื่ออบรมบุคคลท่ีจะเขาทำหนาที่บริหารใน

เมืองเราก็ยังไมมี ตองวากันไปกอนในระยะปจจุบันน้ีก็คงจะดีขึ้น

เพราะใชระบบ P.C. อาจจะดีขึ้นกระมัง ผมก็ไมทราบได

ตอนที่ทานอาจารยเปนอธิบดีกรมการฝกหัดครูไดมีโอกาส
ไปเยี่ยมวิทยาลัยครูตามจังหวัดตาง ๆ บางหรือไม
 ไปหลายแหงครับ ทางใตก็ไป เหนือก็ไป ตะวันออก

เฉียงเหนือก็ไป ไปหมดทุกแหงไปตรวจบาง หรือถูกเชิญไปโดย

มากลูกศิษยลูกหาซึ่งอยูในวิทยาลัยครูเชิญไปพูดคร้ังหนึ่งจำได

ไปถึงจังหวัดตากซ่ึงไมมีวิทยาลัยครูผานไปเฉย ๆ แตมีลูกศิษย

ประสานมิตรเยอะแยะ บางแสนก็มี ตอนน้ันมีประสานมิตร 

ปทุมวัน บางแสน สามแหงเทาน้ัน เวลาก็นอยนะครับ เขาเชิญ
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ใหพูดเวลาส่ีทุมเพราะไมไดฟงผมพูดนานแลว ผมพูดอยูจนเกือบ

เท่ียงคืน ดวยความดีใจ นิสิตเกาเขาก็ดีใจเหลือเกิน ที่อีสานก็ได

ไปอุบล นครราชสีมา มหาสารคาม ขอนแกน และบุรีรัมย

ในระหวางที่ทานอาจารยเปนอธิบดีกรมการฝกหัดครูสี่ปนั้น 
ทานไดสรางผลงานเดนที่เปนผลดีแกกรมการฝกหัดครูไว
หลายประการ โปรดยกตัวอยางใหพอทราบบาง
 เทาที่นึกออกมี ๒ ขอนะครับ ขอแรก ตอนนั้นเหตุการณ

บานเมือง  พวกเราคงจำไดอยูในระยะที่ทางนิสิต  นักศึกษา

นักเรียน กำลังวุนวาย ทางฝายวิทยาลัยครูตอนนั้นยังสอนไมถึง

ปริญญาตรี ก็มีการประชุมกันมากมาย จะขอเปนวิทยาลัยระดับ

ปริญญา ผมบอกวาเอา เพราะวาเราเคยทำวิทยาลัยวิชาการศึกษา

มาแลวยอมจะเขาใจน้ำใจเขาไดดี อีกขอหนึ่งเกี่ยวกับทางวิชาการ

ผมก็พยายามเผยแพรที่สุด เปนทางเอกสารบาง โดยการไปพูดบาง

เพื่อใหเกิดความคิดใหมประการตาง ๆ สงเสริมใหคนไดรับทุน

เพื่อวากลับมาจะไดประจำวิทยาลัยครู หรือโรงเรียนฝกหัดครู 

ตอนนั้นเกี่ยวกับที่ผมเขียนไวเปนบรรทัดฐานก็คือ “มาตรการ

พื้นฐานบางประการสำหรับการสรางครูที่ดี” ก็ไดสงเผยแพรออกไป

นอกนั้นก็เปนระยะท่ีมีการขยายงาน มีการกอสรางวิทยาลัยครู

ใหม ๆ เอาครู อาจารยใหมเขามามากมาย และมุงที่จะใหมี

วิทยาลัยครูในจำนวนเฉลี่ย ๒ จังหวัด ตอ ๑ วิทยาลัย ในตาง

ประเทศ เชนที่ญี่ปุนใน ๑ จังหวัดมีอยางนอย ๑ วิทยาลัยครู 

แตโดยมากแลวก็มีกันหลาย ๆ วิทยาลัย ไมใชวิทยาลัยเดียวใน  

๑ จังหวัด ตามสูตร ๑ : ๑ นั้น

ในขณะท่ีทานอาจารยดำรงตำแหนงอธิบดีกรมการฝกหัดครู
ใครเปนผูวางนโยบายการฝกหัดครู
 นโยบายก็เปนของกระทรวงซิครับ ตอนที่ ฯพณฯ

อาจารยสุกิจ นิมมานเหมินท เปนรัฐมนตรีนั้นมีบางกรมบันทึก

ไปวา เปนนโยบายของกรมที่จะตองทำอยางนั้นอยางนี้ ทาน

บันทึกกลับลงไปวากรมมีนโยบายดวยหรือ กระทรวงตางหาก

ที่มีนโยบาย คนจึงเขาใจกันตั้งแตบัดนั้นวาตองเปนนโยบายของ

สวนรวม คือของกระทรวง กรมเปนผูมีหนาท่ีปฏิบัติตามนโยบาย

ทราบวาระหวางท่ีทานอาจารยโยกยายตำแหนงไปมาระหวาง
การเปนรองปลัดกระทรวงกับอธิบดีกรมการฝกหัดครู เปน
ชวงจังหวะหน่ึงท่ีวิทยาลัยวิชาการศึกษา ขอเปลี่ยนฐานะเปน
มหาวิทยาลัย ทานอาจารยอยูในชวงท่ีเปนอธิบดีกรมการฝกหัด
ครูหรือเปนรองปลัดกระทรวง
 ตอนนั้น ผมเปนอธิบดีอยู ก็มีการปรับปรุง กระทรวง

ทบวง กรม ใหม ตอนน้ันวิทยาลัยวิชาการศึกษายังเปนงานฝาก

อยูที่กรมการฝกหัดครู ผมบอกวาจะใหวิทยาลัยเขามาอยูเปน

กองของกรมการฝกหัดครูไมไดเพราะเขามีพระราชบัญญัติของ

เขาเอง ฉะนั้นจะตองเปนนโยบายที่กระทรวงจะตองกำหนดลงมา

วาวิทยาลัยวิชาการศึกษาน้ีสมควรจะเปนอะไร อันน้ีสำคัญมาก

เพราะเปนงานฝาก ไมไดมีการแบงสวนราชการไวเลย ถาจะมา

แบงสวนราชการใหเปนกอง ก็ยอมไมถูกตองเพราะวามีพระราช

บัญญัติของตัวเอง ผมเปนประธานในท่ีประชุม อาจารยบุญถึง 

แนนหนา ก็ไปรวมประชุมดวย แลวไมชาผมก็ไปราชการประเทศ

ญี่ปุน ทานอธิบดีกรมวิชาการ อาจารยจรูญ วงศสายัณห(ภายหลัง

เปนปลัดกระทรวง) ก็ไปประเทศญ่ีปุนในเวลาตอมาทานแวะไป

หาผมท่ีโรงแรม แลวก็บอกวาวันท่ีคุณเดินทางน้ัน เขามีการเดิน

ขบวนขอแยกตัวเปนมหาวิทยาลัยหรือกรมหนึ่งตางหาก

ทานอาจารยทราบมากอนหรือไม
 ไมทราบ ไมมีใครแจงใหทราบเลย

ในฐานะที่ทานอาจารยเปนชาราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ตลอดมา แลวก็ไดเปนผูบริหารเกือบจะสูงสุดในกระทรวง
นี้ ทานมีความคิดวากระทรวงศึกษาธิการมีระบบการทำงาน
ทันสมัยมากนอยเพียงไร
 อันนี้ ผมวาอยูภายใตพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

พลเรือนเหมือนกันทุกกระทรวง ฉะนั้นที่กระทรวงศึกษาธิการ

ก็เหมือนกับกระทรวงอื่น ๆ ในระยะนั้น ในทางดานครูของ

กระทรวงศึกษาธิการไดมีครูไปศึกษาตางประเทศมากเหลือเกิน

จนคนในกระทรวงอื่นบอกวา โอ! ครูกาวไปลิบลับแลวนะเรายังแย่

 แตพดูถงึความในระยะนั้น พอพวกครูบาอาจารยกลับมาจากตาง

ประเทศแลว ก็ไดกาวหนาไปมาเชน มีการตั้งหนวยศึกษานิเทศก 

มีการอบรมครูประจำการ มีการเปลี่ยนหลักสูตร มีอะไรหลาย

อยาง ทำใหครูไดตื่นตัวขึ้นมากมาย ฉะน้ันท่ีเขาบอกวาไมทันการ 

เชื่องชานั้น คงไมจริง มันก็เหมือนกันทุกแหงทั่วประเทศ เพราะ

อยูภายใตพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนเดียวกันมันก็แลว

แตละยุคแลวแตสมัยนะครับ และแลวแตละบุคคลดวย

ในฐานะท่ีเปนผูนำทางการศึกษาคนหน่ึง อยากทราบวา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผูนำทางการศึกษาอ่ืน ๆ ของไทยวา 
ทานอาจารยมีความเห็นอยางไรบาง
 ที่มองนะครับ ผูบริหารสูงสุดที่เดนชัดที่สุดมีสองคน

นะครับ คนแรกก็คือ ฯพณฯ พลเอกหลวงพรหมโยธี คนที่สอง

ก็คือ ฯพณฯ ศาสตราจารย ม.ล.ปน มาลากุล ซึ่งแตละคนนี่
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มุงานมากเหลือเกิน ทานหลวงพรหมก็มุหนักทางการเมืองคือ

ผลักดันงานตาง ๆ  ใหเปนไปตามแผน สวนอาจารย ม.ล.ปน น้ัน 

เปนคนที่ริเริ่มมากท่ีสุด ในฐานะที่ ฯพณฯ ม.ล.ปน เปนรัฐมนตรี 

ไมไดเพียงแตดำเนินการประสานงาน หรือประชุมอะไรเทาน้ัน 

แตริเริ่มตลอดเวลา เชน ริเริ่มงานกอนที่ฝรั่งจะมาชวยเหลือ

เสียอีก คือริเริ่มงานที่เรียกวา R.E.D.P.H.E. มาจากคำวา 

Education Development Program Including Higher 

Education คือปรับปรุงการศึกษาในตางจังหวัดทุกจังหวัด

ตลอดจนใหมีการศึกษาขั้นสูงดวย  ตอนน้ันถึงไดมีวิทยาลัย

วิชาการศึกษาบางแสน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ริเริ่มมากเหลือเกิน

ทั้งทางการศึกษาและวัฒนธรรม เชน ทองฟาจำลอง ศาลาวันเด็ก

โรงเรียนมัธยมแบบประสบ และอื่น ๆ อีกมากมาย ในดาน

ตางประเทศ ทานก็เปนคนไทยคนแรกที่ไดเลือกใหเปนกรรมการ

ของ Executive Board ของยูเนสโก กลาวไดวาทาน ม.ล.ปน 

มาลากุล นั้นเปนนักการศึกษาไทยคนหนึ่งที่วงการศึกษาไทยจะ

ตองยกยองแนนอนครับ เยี่ยมมาก เปนนักการศึกษายอดเยี่ยม

ที่สุดของประเทศไทยในยุคนั้น

ขณะนี้พวกเราพยายามทำโครงการหาทุน “สาโรช-ศิรี บัวศรี”
ในอนาคตขางหนา นอกจากจะใหทุนทางการศึกษาแลว ทาน
อาจารยคิดวานาจะใหทุนทางดานใดอีกบาง
 งานในชีวิตของผม ก็มีที่สำคัญอยูสามดานคือ การศึกษา

จริยธรรม และวัฒนธรรม ควรใหทุนตามแนวนี้ได

ไดทราบวาหลังจากที่ทานอาจารยไดพนตำแหนงทางราชการ
มาแลว ก็ยังมิไดหยุดยั้งในการที่จะทำงานเพ่ือประโยชน
แกสังคม อยากเรียนขอความกรุณาจากทานอาจารยได
โปรดเลาโดยสังเขปวา หลังจากพนจากราชการแลว ทาน
อาจารยยังไดชวยงานอะไรที่เปนประโยชนตอสังคมอยู
 ในขณะนี้นะครับ ก็ไดออกจากราชการมาเปนปที่ ๑๐

แลว ในระยะ ๑๐ ปที่ผานมาน้ันก็ทำงานโดยตลอด ตอนแรก

พอเกษียณปุบอยูสองสามวัน ก็ตองไปประชุมยูเนสโก ที่ไนโรบี

ประเทศเคนยา ประชุมเดือนกวา ๆ เปนตน กลับมาก็ขอพักผอน

เดือนสองเดือน กรมวิชาการตอนนั้นมี ดร.สายหยุด จำปาทอง 

เปนอธิบดีเชิญผมไปเปนที่ปรึกษาทางวิชาการ ฉะนั้นพอกลับ

จากไนโรบีสักสองเดือน ก็ไปชวยงานกรมวิชาการเกี่ยวกับการ

พัฒนาหลักสูตร ที่ทำงานอยูใกลทองฟาจำลอง ชวยใหความเห็น

เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาหลักสูตรเพราะวาตอนนั้นศูนยพัฒนา

หลักสูตรอยูที่นั่น ทำอยูประมาณสองสามปจนรูสึกวาไดชวย

พอสมควรแลว พอดี ก.พ. ไดมาเชิญตัวไปเปนที่ปรึกษาของ

ทานอาจารยประวีณ ณ นคร ซึ่งขณะน้ันเปนเลขาธิการ ก.พ. 

ไปใหคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมขาราชการ ผมก็คิดเกี่ยวกับ

เรื่องจริยธรรมไดมากที่นั่นเอง ที่สำคัญยิ่งอยางหนึ่งก็คือวา ในการ

ที่จะสอนหรือจะเสนอจริยธรรมใหแกผูเรียนน้ันจะมี Approach 

อยางไรบาง อยูเฉย ๆ ไปใหเขาจดหรือใหคำบรรยายพูดปากเปยก

ปากแฉะจะไดผลหรือ? ผมก็เลยคิดวิธีของผมได แตคงไมมี

เวลาพูด ตอนนี้แตทำใหสนใจในเรื่องจริยธรรมมากข้ึน ตอนหลัง

พอรูสึกเหนื่อยเต็มที ก็ขอลาอาจารยประวีณบอกวาพอแลวนะ

ก.พ. จะตออายุการจางใหอีก แตผมบอกผมขอออกแลว กลับมา

อยูบานเรื่อย ๆ มาจนบัดน้ี งานท่ีทำอยูขณะนี้โดยมาก็เปน

การประชุม  ประการที่หน่ึงประชุมที่ราชบัณฑิตยสถานท่ีนั่นก็มี

การประชุมหลายประการ เชนมีประชุม สำนักธรรมศาสตรและ

การเมือง ประชุมบัญญัติศัพทเรื่องปรัชญา เร่ืองนิติศาสตรและ

เรื่องรัฐศาสตร เปนตน ผมก็ไดความรูรอบตัวกวางขวางออกไป 

แตเรื่องปรัชญาก็อยูในแนวของผมจึงทำไดเต็มที่ ประการที่สอง 

ประชุมที่ทบวงมหาวิทยาลัยเก่ียวกับบัญญัติศัพทอุดมศึกษา 

ประการที่สาม ประชุมท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของเราเอง

คือ คณะศึกษาศาสตร ซึ่งกำลังทำงานใหญ อาจารยสมควร 

อภัยพันธุ คณบดี เปนผูคิดริเริ่มในเรื่องนี้คือการทำสารนุกรม

ศึกษาศาสตร ซ่ึงก็ตองประชุมอยูมากมาย ประการท่ีสี่ ยังมีประชุม

ที่กระทรวงศึกษาธิการเองอีก ที่สำคัญก็คือ ผมเปนประธานกรรมการ

จัดทำหนังสือแปล แปลภาษาอังกฤษสวนใหญออกเปนภาษาไทย

โดยเฉพาะในดานตำรา เม่ือวันกอนน่ีเองมี การสัมมนาใหญของ

ยูซิส จัดในเร่ืองการแปล ผมก็ไปรวมดวย สรุปแลวจะเห็นวามี 

๔ หัวขอใหญ ๆ มีราชบัณฑิตฯ มีทบวงฯ มีศรีนครินทรวิโรฒ 

มีกระทรวงศึกษาธิการ นอกนั้นมียอย ๆ  เชน เก่ียวกับพระศาสนา 

ทางเถระสมาคมตองการที่จะปรับปรุงหลักสูตรของสงฆขึ้น เพื่อวา

สงฆจะไดศึกษาเลาเรียนในแนวทางใหเหมาะสมกับโลกปจจุบัน

ก็มีการตั้งอนุกรรมการขึ้นสองคณะคณะหน่ึงพิจารณานโยบาย

และโครงการตางๆ ซึ่งมีทานเจาคุณราชวรมุนีเปนประธาน ทานได

เชิญผมใหเปนกรรมการดวย ผมก็เต็มใจเปนเพราะเก่ียวกับ

แผนงานและเกี่ยวกับงานทางพระศาสนาดวยซ่ึงผมเลื่อมใสอยู

มาก งานเหลาน้ีก็ยอมจะกินเวลามาก ฉะน้ันทุกวันจะตองออก

จากบานครึ่งวันเชาหรือครึ่งวันเย็น วันไหนเจอท้ังเชาและเย็นก็

ทำไมไหว ตองแหงเดียวเทานั้น เพราะเกี่ยวกับสุขภาพดวย

ผมอายุมากแลวหมอบอกใหพัก แตก็ตองทำอะไรบาง ตองติดตอ

กับสังคมบาง มิฉะนั้นก็จะเหงามากเพราะภรรยาก็ถึงแกกรรม

เสียแลว ฉะนั้นก็จำเปนจะตองออกไป เรื่องการงานน่ีวาไปแลว

ก็ยังทำอยูมากอยางท่ีกลาวแลวแตละเรื่องก็สำคัญทั้งน้ัน
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งานที่ทานไดอุทิศเวลาและความคิดใหอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเปน
งานท่ีมีความสำคัญก็คือ การศึกษาแนวพุทธศาสตร ขอความ
กรุณาเลาเกี่ยวกับเรื่องนี้
 เร่ืองนี้ก็เนื่องมาจากพื้นฐานเดิมของผมซึ่งเคยเรียนท่ี

โรงเรียนฝกหัดครูประถม ซึ่งเขาบังคับใหเรียนวิชาธรรมศึกษาตรี

ดวย ผมก็เลยไดความคิดในเรื่องพุทธศาสนาเอาไวเปนพื้นฐาน

เมื่อแกตัวเขา อายุ ๓๐ ปกวาไปเรียนวิชาการศึกษาท่ีอเมริกา

ก็ไดเรียนปรัชญาการศึกษาเปนครั้งแรกในชีวิต ตื่นเตนมาก 

ทำใหรูวาการศึกษานั้นจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของปรัชญา ไมใช

จัดไปโดยไมมีปรัชญารองรับ ในประเทศอเมริกาเขาก็มีเสรีภาพ

มากเหลือเกิน บางโรงเรียนเขาจัดการศึกษาแบบคาธอลิก คือ

ตั้งอยูบนรากฐานความคิดทาง Catholicism หรือการศึกษาบางแหง

ก็ดำเนินการโดยมีรากฐานของปรัชญา Pragmatism บางแหงก็

ปรัชญา Idealism ทำใหเกิดความรูวาการศึกษาท่ีจัดนั้น จะตอง

มีปรัชญารองรับ นี่สำคัญอยูที่ตรงนี้ เม่ือเกิดความรูอันน้ี ก็หันมาดู

เมืองเรา ชักสงสัยวาตั้งอยูบนปรัชญาอะไรบางไหม อันนี้สำคัญ

เหลือเกิน มองดูแลวก็ไมเห็นชัดเจนวามีปรัชญาอะไรรองรับ เปน

แตนำเอามาจากตางประเทศมามาก สมัยผมยังเด็ก รุนอาจารย

ของเรานั้นเขาก็เอาแบบอยางมาจากประเทศอังกฤษ แมโรงเรียน

ฝกหัดครูหรือโรงเรียนฝกหัดอาจารยซึ่งสรางขึ้น ครั้งแรกในสมัย

พระพุทธเจาหลวงนั้นก็เอา Mr. Greenrod จากโรงเรียนฝกหัด

ครูถนนเบอรโรว (Borough Road) ชานเมืองกรุงลอนดอน 

เขามาเปนอาจารยใหญ ดำเนินการฝกหัดครูไปตามประเทศอังกฤษ

มองดูตอนนั้นรูสึกวาเขาจะมีปรัชญา Realism รองรับ คือตอนน้ัน

จะเห็นวามีการสอนดวยของจริง ตองเอาของจริงมาใหเด็กไดจับ

ไดตอง ทำนองนี่แหละครับที่เรียก “บทเรียนดวยของ” ก็ทำให

เกิดความรูขึ้นวาแตละแหงที่จัดการศึกษานั้นเขาตองมีปรัชญาทั้ง

นั้น ปรัชญาการศึกษาเหลานั้นก็เอาปรัชญาแมบท  ซึ่งอยูประเทศ

ของตนนั้นเอง มาดัดแปลงใหเปนปรัชญาการศึกษา แลวก็ใช

ในการท่ีจะดำเนินการศึกษาของเขา จะเปน College of Education

หรือวาเปนโรงเรียนมัธยมก็ตามตองอยูบนพื้นฐานของปรัชญา

ทั้งสิ้น ปรัชญาก็อยูในแผนดินของเขาแลวน่ันเอง โดยเฉพาะท่ี

ประเทศอเมริกา ปรัชญาที่นำมาใชมากที่สุดทางการศึกษาก็คือ

Pragmatism ซ่ึงภายหลังเมื่อนำมาประยุกตเปนปรัชญาการศึกษา

แลวเรียกชื่อวา Experimentalism เมื่อหันมาดูการศึกษาของ

ไทยเรา ผมก็รูสึกวาประเทศไทยไมมีทั้ง ๆ ท่ีเรามีปรัชญาซึ่งเปน

พื้นฐานท่ีมั่นคงและยิ่งใหญที่สุดอยูในประเทศแลว คือ พุทธปรัชญา

เน่ืองจากเคยเรียนธรรมศึกษาตรีมา ผมก็เลยมองเห็นทางคือเปน

วาอาจจะสรางปรัชญาการศึกษาตามแนวความคิดของพุทธธรรม

ขึ้นไดโดย หนึ่งพิจารณาดูแกของพุทธปรัชญาวามีอะไรบางแลว 

สอง ก็ดูวาการจะเสนอปรัชญาการศึกษานั้นอาจเสนอโดยแบบใด

บาง แลว สาม วิชาการศึกษาที่เราเรียนมาน้ันอาจจะมาชวยใน

การสรางปรัชญาการศึกษาขึ้นไดอยางไร

 สามอยางน้ีผมไดพยายามคิดและในท่ีสุดก็คิดออกคือ 

คิดปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธศาสตรหรือตามแนวพุทธธรรม

ขึ้นได ถาพูดเปนภาษาฝร่ังก็คือ Buddihistic Philosophy of 

Education เม่ือคิดไดแลว ไดเคยปาฐกถาใหนิสิตของประสาน

มิตรฟงครั้งหน่ึง พูดใหเขาฟงเปนพิเศษจำไดวาพูดตอนกลางวัน

จะเปนวันเสารหรือวันอะไรจำไมไดที่ตึก ๔ ตอนนั้นตึก ๔ 

สรางเสร็จใหม ๆ เมื่อมองดูปฏิกิริยาโตตอบ ตอนน้ันสังเกตวา

ผูฟงยังไมคอยรูเรื่อง ไมคอยเขาใจ อาจจะเรียนวิชาการศึกษา

ยังไมสูงพอยังไมถึงข้ันที่จะเขาใจ ผมไดพูดใหทราบวาการศึกษา

นั้นไมใชวาการศึกษาชนิดใด ๆ ก็ไดตองมีรากฐาน แตอยางไร

ก็ตามที่คิดไดนั้นมีตัวปรัชญาการศึกษาเองโดยมีตัวแมบทคือ

พุทธปรัชญา แลวก็คิดวิธีสอนแมบทดวย โดยเอาขั้นตอน ซึ่งเปน

ปทัสถานอยูแลวคือขั้นตอนของอริยสัจ ๔ น่ันเอง มาเปนวิธีสอน 

ซึ่งใกลเคียงกับวิธีวิทยาศาสตรอยางนามหัศจรรยจริง ๆ ผมเห็น

แลวรูสึกประหลาดใจเหลือเกินวาทำไมจึงเหมือนกันเชนนั้น จึง

ทำเปนแนวปรัชญาการศึกษาขึ้นไดอยางเต็มรูป คือ มีทั้งเนื้อหา

และวิธีการในเรื่องน้ีสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ

ไดใหความสนับสนุนเต็มที่ในการพิมพ ในการเผยแพรและใน

การเรียกประชุมตาง ๆ นานา

 งานชิ้นนี้เปนงานที่ทำใหเกิดความสุขใจ รูสึกภาคภูมิใจ

อยางหน่ึง จะเห็นวาผมไดชวยยกอาชีพครูใหสูงขึ้น แลวก็ยังได

ชวยสรางปรัชญาการศึกษาใหอีก ตลอดจนวิธีสอนแมบท แตกอน

เราก็ใชวิธีสอนแมบทของแฮรบารต เด๋ียวนี้เราก็มีของเราเองขึ้น

แลว และรูสึกวากำลังแพรหลายไป ขณะน้ีสำนักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแหงชาติกำลังจะเรียกประชุมกันอีกแลววาจะเผยแพร

สิ่งที่คิดขึ้นมาดวยความยากลำบากนี้ออกไปใหเปนที่รูจักกัน

กวางขวางไดอยางไร คณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่คิดทำงานกัน

ครั้งนี้มีหลายชุด เชน ศึกษาศาสตรตามแนวพุทธศาสตร 

จิตวิทยาตามแนวพุทธศาสตร รัฐศาสตรตามแนวพุทธศาสตร 

เปนตน ทางการศึกษานี่รูสึกวาไมเปนปญหาในการเผยแพร เชน

ที่ประสานมิตรนั้นสอนปรัชญาการศึกษาลัทธิตาง ๆ อยูแลว

ก็ใหแทรกปรัชญาตามแนวพุทธศาสตรเขาไดเลย หรือเขาเรียน

วิธีสอน Problem Solving Method อยูแลว ก็คงไมมีปญหา

อะไรเลย ผมเชื่อวาทางศึกษาศาสตรจะแพรไปไดกอน สวนทาง

จิตวิทยาผมก็อยากจะใหแพรไปเหลือเกิน จิตวิทยาตามแนว

พุทธศาสตรนั้นยังไมไดเรียนกันในมหาวิทยาลัยของเรา เรียนแต

จิตวิทยาของตางประเทศ อนึ่งเมื่อไมนานมานี้ ทางสมาคมการศึกษา
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แหงประเทศไทยรวมกับคุรุสภา รวมกับสำนักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแหงชาติทั้ง ๓ หนวยนี้ รวมกันจัดสัมมนาข้ึนตั้ง ๓ วัน

พูดกันเร่ืองศึกษาศาสตรตามแนวพุทธศาสตรผมเปนประธานจัดการ

เขียนขึ้นโดยเฉพาะ บุคคลท่ีเปนคนสำคัญอยูในวงการศึกษา เชน

ศกึษาธกิาร อาจารยใหญ อาจารยวทิยาลยัคร ูอาจารยมหาวทิยาลัย 

เปนตน มารวมประชุมมากมาย เขาประเมินผลดูภายหลังการประชุม

แลวรูสึกเปนที่พอใจ ผมก็รูสึกดีใจที่ทำงานเปนประโยชนใหแก

ประเทศไทยและประเทศอื่นดวย

 เพราะผมเขียนเปนภาษาอังกฤษดวยคือวา ตอนเขาเชิญ

ผมไปท่ี East-West Center มหาวิทยาลัยฮาวายในฐานะเปน

ผูเชี่ยวชาญ (Senior Specialist) อยูที่นั่น ๕ เดือน ผมจึงได

เขียนเปนภาษาอังกฤษขึ้น ซึ่งพิมพเผยแพรออกไปพอสมควร 

มหาวิทยาลัยบางแหงนำไปใหนิสิตและอาจารยอานเหมือนกัน 

ผมใหชื่อวา “A Philosophy of Education for Thailand :  

Confluence of Buddhism and Democracy” โดยเฉพาะ

ในประเทศเยอรมนีนั้นอานมากวาในประเทศอื่น ในประเทศอังกฤษ

ก็มีใหอาน ผมไปเจอเขาเอง อาว! หนังสือของเรามาอยูที่มหาวิทยาลัย

ลอนดอน สวนที่ประเทศเยอรมนี ปรากฏวามหาวิทยาลัย Ruhr 

(ซึ่งเปนชื่อของเมืองดวย) 

 ครั้งหนึ่งเปนเวลาระหวางหยุดภาคฤดูรอนของเขา เขาได

พาคณะอาจารยออกเที่ยวเพื่อการศึกษา เขาไปเที่ยวกรุงลอนดอน

เจอหนังสือเลมนี้ที่มหาวิทยาลัยลอนดอน เขาก็สนใจมาก จึงได

มาเมืองไทยตองการพบตัวผมตอนนั้นผมเปนรองปลัดอยู จึงเชิญ

มาเขาหองประชุมและแสดงปาฐกถาใหเขาฟง และไดแจกหนังสือ

เลมนั้นใหเขาดวย เขามาเพื่อการนี้แท ๆ เพื่อมาถามวา เปนอยางไร

ใหชวยอธิบายเพ่ิมเตมิหนอย ผมก็ไดพยายามอธิบายอยางยิง่ เขา

ก็ติดตามดวยความสนใจยิ่งเชนกัน ผมก็รูสึกภูมิใจท่ีมหาวิทยาลัย

Ruhr ในประเทศเยอรมนีนี้สนใจมากเหลือเกิน ทำใหรูสึกเปน

หนี้บุญคุณ East-West Center มหาวิทยาลัยฮาวายเปนอันมาก

ที่เชิญไปในระยะน้ัน เพ่ือวาจะไดมีเวลาเขียนไดทั้งหมดวันตลอด

๕ เดือน ถาทำงานอยูที่ประสานมิตรคงไมมีเวลาเขียนได เพราะ

ตองใชเวลาลงนามหลังใบเสร็จตาง ๆ มากมาย

ศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี รำลึกเน่ืองในวาระครบรอบ ๑๐๐ วัน

ในการถึงแกอนิจกรรม ของ ศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี 

๕ กุมภาพันธ ๒๕๓๗
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เราต้องทำให้ได้ เราทำได้แล้ว
เราจะทำไม่ได้อีกแล้ว
หม่อมราชวงศ์ จุรีพรหม กมลาศน์

 ปนี้เปนปหมุนเวียนของพวกแสนแสบ ๑๖๘ จะไดรุน ๑

มาเปนเจาภาพ ทำใหตองนอนรำลึกถึงเหตุการณเกา ๆ ของพวก 

รุน ๑ ซึ่งนับวาเปนรุนบุกเบิกที่ลำบาก - ทรหด - อดทน และ

กลาหาญที่สุด ผมจำไดวาวันที่เอารถไปรับพวกรุนนี้มาจากโรงเรียน

บานสมเด็จ สิ่งแรกที่ผมพบคือใบหนาที่มองกันอยางฉงนสนเทห

ผมเพียงแตรูวามาจากจังหวัดละคน (มีจากกรุงเทพ) แตสายตา

เขาละ เปนสายตาที่ออนโยนและกลาหาญ (ไมเหมือนพวกท่ีถูก

ตัดสินจากคดีศาลเด็ก) นี่แหละ ทำใหผมมั่นใจวาไมชาเขาจะ

เติบโตงอกงาม มีระเบียบวินัยและกลาหาญในอนาคตจะไปได

ไกลดวยหนทางอันราบรื่น (บางคนก็อาจขรุขระ)

 รุนที่ ๑ น้ีนอกจากหลักสูตรการเรียนวิชาสามัญและ

วิชาครู จะมีกิจกรรมนอกหลักสูตรคือ การกีฬาและรายงาน 

ซึ่งผมเปนผูรับผิดชอบอันแรกคือ การออกกำลังกายบริหารทุก 

๖.๐๐ โมงเชา ผมก็ไดเร่ิมดวยกายบริหารแบบราชนาวีจากโรงเรียน

อัสสัมชัญซึ่งถือเปนคะแนนสอบ จำไดวาครูชูณห จรูญโรจน เปน

อาจารยผูฝก (ตอนหลังผมไดไปเปนอาจารยเตรียมจุฬาฯ พรอม

ทานและยายไป ต.อ.เพชรบูรณดวยกัน) ตอนฝกแรก ๆ ทำให

รูสึกเบื่อกัน เพราะเปนการทำลายการนอนที่ตองตื่นแตเชา ๆ

โดยเฉพาะอยางยิ่งในฤดูหนาว ผมไมรูวาเดี๋ยวนี้ทานเหลานี้ยังคง

ติดเปนนิสัยอยูทุกวันนี้หรือเปลา (เพราะเปนใหญเปนโตกันหมดแลว)

แตผมนะรึ วางๆ ไปยืนอยูหนา Town House ซอยแบริ่งกจะเห็น

ผมออกมากายบริหารที่เฉลียงทุกวัน ๑๕-๒๐ นาที จนทุกวันน้ี 

จึงมีสังขารที่ไปเดินเปนกิโลที่รัสเซีย เชคโก เวียนนา มูนิค 

(ไปกับคุรุสภา) แถมยังเปนเบหิ้วกระเปาใหพวกครูสาวนอยอีกดวย

 ขอยอนพูดกลับไปในเรื่องการกีฬาของเราในยุคตน ๆ

เราเริ่มตนจากตระกรอ ฟุตบอล บาสเกตบอล ซ่ึงเรายังขาดเครื่อง

อุปกรณ เชน เสาประตูฟุตบอล แปนหวงชูตบาส ฯ เชน อาศัยที่

ผมเคยสอนอยูที่เตรียมจุฬาฯ จึงไดภิกขาจารอุปกรณเหลานี้

มาจากทานผูอำนวยการเตรียมจุฬาฯ อาจารย.สน่ัน สุมิตร นองชาย

ทานผูอำนวยการของเรา แมแตไมกระดานกระโดดท่ีศาลาทาน้ำ

ในสระอันใสสะอาดของเรา (กำลังจะถมเพราะมันเหม็นเนา) 

ผมจำไดวาเราขึ้นตนจากการไปดูการแขงขันของกีฬาของ

โรงเรียนอื่น ๆ เชน ดูรักบี้ ดูฟุตบอลหรือเกมตาง ๆ ท่ีสำคัญ 

โดยเฉพาะที่สนามกีฬาชาติ เพราะการจะเริ่มกีฬาใด ๆ ก็ตอง

ขึ้นตนดวยการสนใจดู เขาใจในกติกาของเกมตาง ๆ เราจึงไดเริ่ม

ดวยการกีฬาฟุตบอลและรักบี้ เราเร่ิมดวยการฝกแทคเกิลดวย

การแขวนกระสอบทราย การสงลูก การรับลูก การเตะอันเปนเบสิค

ใชเนินท่ีถมไวเพ่ือจะสรางโรงอาหาร มีรุน ๑ ตองลงฝกทุกคน 

มีรุน ๒ รุน ๓ ก็ลงหมดทุกคน พอเขาทีมกันไดก็เริ่มซอมกันเอง

บาง ไปซอมกับเตรียมจุฬาฯ บาง ก็เลยกำแหงสงรักบี้กับเขาบาง 

ถือสุภาษิตของโอลิมปกที่วา “แพชนะไมสำคัญเทากับเรามาเลน

รวมกัน” ผลที่สุดก็แพรูด ๕๐ แตม ๓๐ แตม บาง แตแพเทาไร

ยิ่งเปนครู เพิ่มความเขมแข็งขึ้นทุกที เปนคูซอมใหโรงเรียนนายเรือ

บาง โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีคูซอมใหเราหัดแทคเกิลมันอยางยิ่ง 

คือนักรักบี้สปอรตคลับ ทานผูอำนวยการ (คุณหลวงสรศักดิ์)

ซึ่งเปนนักกีฬา Blue Color จากอังกฤษมา ไดชวยสอนเทคนิค

ใหทีละเล็กละนอยคงจำสูตรไดวา “วิ่งตรง ๆ” “ลงคอนเนอร

แฟลก” “แทคต่ำ ๆ ” “ระวังดัมมี้” และจากสูตรของหมอบุญสม 

คือ “เทคเกิลโลง” “เทคเกิลฮารด” แลววันหน่ึงบนเวลาอันหนึ่ง

ที่เรารอมายาวนานพอสมควร (๔ หรือ ๕ ป) ก็ไดมาถึง 

คือเราจะตองทำใหได เราไดตัวรุนใหม ซึ่งเปนนักวิ่ง นักบาส 

นักฟุตบอลเขามาสมทบ (รุน ๒-๓-๔) ขนาดเร็วเหมือนมา 

หนักเหมือนกระบือ เราก็เฆี่ยนแชมปลงไดอยางราบคาบ แถม

ดวยรักบี้ ๗ คน เมื่อวันไปรับโลจำไดวา เรามีการนำขบวนแห

เดินแบบทหารการดของอังกฤษและแหถวยลงเรือจางไปขึ้นท่ี

บานผูอำนวยการ ซ่ึงคอยตอนรับอยางไมคอยเช่ือฝตีนพวกเรา

(เปนเพราะผมไปคุยกับทานไววาเราจะไดถวยมาอีกใบ ๑ เมื่อเรา

ไปรับโลชนะเลิศจากเฆี่ยนลางแคนที่ตองรอมาเปนเวลาหลายป)

ขนาดโคชวชิราวุธ โรงเรียนผูดีชั้นสูง สงสัยถามวาไปเอาควาย

มาจากไหน ผมก็ตอบวาใช ควายและมาจากจังหวัดละคนโวย 

(ขอโทษพูดกันอยางเพ่ือน) จึงเปนอันวา “เราทำไดแลว” ดวย

ความสำเร็จอยางภาคภูมิ สำเร็จลงไดดวยทีมเวอรค รวมทั้งผูที่

มิไดลงอยูในทีมก็ไดมีสวนชวยหิ้วถังน้ำ ซักเสื้อ ลางเกือก แมแต

การไปเชียรก็ไมมีใครขาดสักคน เชียรจนเสียงแหบ ทุกคนเปน

น้ำหน่ึงใจเดียวกัน คือสู เสียงฮูเร ฮูรายังเสียงลั่นอยางเขมแข็ง 

สลับดวยเสียงเพลงเชียร “ไมพรั่นหวั่นไหว นิสัยนักสู …” 

ภาพเหลานี้หาดูไมไดอีกแลวในปจจุบัน สมัยนี้เขาถือสุภาษิตวา

“รวมกันเราตาย แยกกันกูสบาย” นี่แหละเกิดจากปากนักบริหาร

ที่พูดวาการเรียนสำคัญกวาเลนกีฬา หารูไมวาการกีฬานั้นสอน
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ใหรูจักทำงานเปนทีมเวอรคเชนเดียวกับกีฬา ไมใชหลับหูหลับ

ตาเลนกันอยูสองสามคน (อยางนั้นเขาเรียกวานักรักบี้ มักจะ

ยืนเลนเมื่อเปนโรคในรมผา) ผมขอ Salute ดวยความจริงใจ

และภาคภูมิใจของฮีโรแสนแสบที่ทำใหชื่อเสียงของโรงเรียน

ฝกหัดครูชั้นสูงระบือลั่นไปทุกหนทุกแหงขนาดตองรองเปน

เพลงวา “เกงกระไรใคร ๆ ยอมกลัว” จำไดวาเราไดเสื้อยืด

แจกคนละตัวโดยมีชื่อที่เสื้อวา “วิทยาลัยวิชาการศึกษา”เราจะ
ทำไมไดอีกแลว อนิจํ สุขํ “Half a Loaf Better No Bread” 

แปลเอาเอง จบเสียที จบเสียที (ฮัมคอย ๆ)

ป.ล. กำลังคิดจะหาทุนทำตำรา (Badge) ใหแกผูเลนกีฬาของ

เราจากอาจารยประสานมิตรเกาๆ ของเราให (แมแตเปนมหา-

วิทยาลัยแลวก็ยังไมมีตราสามารถสำหรับนักกีฬาเลย) อีกอยางหน่ึง

คือพวกรักบี้รุนเกาไดมีการชุมนุมกันอยูเสมอแลวจะสงขาวใหวา

ที่ไหนเมื่อไหร บรรยากาศดีมาก ไมควรพลาด 

หนังสือที่ระลึก “แสนแสบ ๑๖๘”

 


